
รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ 

ในคณะกรรมาธิการวิสามญับันทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม 

คร้ังที่ ๙/๒๕๕๐ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓ 

------------------------------------------------------------ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา 

 

(ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ วรปญญาอนันต ทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชุม) 

ประธาน  :  ขณะนี้ครบองคประชุมแลว ขออนุญาตเปดประชุมนะครบั ขอเรียน 

นะครับวา ในการประชุมวันนี้นะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม จริง ๆ แลวผมไมมีเรื่องที่

จะแจงนะครับ ทานเลขามีไหมครับ ไมมนีะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒ เปนการรบัรองบันทึกการประชุมนะครับ มีบันทึกการประชุม  

๒ คร้ังนะครับ คร้ังที่ ๗ วนัพธุที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ นะครับ เขาใจวาจะตองใชในแฟม คร้ังที่ ๗  

หนาแรก พิมพวันผิดนะครับ วันที่พมิพถกูกค็ือวันที ่๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ แตวา

บังเอิญวาเปนวันพุธนะครับ ขออนุญาตแกนะครับ จะตรงกับวนัพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ ครับ 

เอกสารจะเปนวนัจันทรนะครับ หนาแรกจะเปนชื่อของอนุกรรมาธกิารผูมาประชุม อนุกรรมาธกิารที่

ลาประชุม ๑ ทาน และก็รายชื่อผูเขารวมประชุมนะครบั  

หนา ๒ ก็จะเปนระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองทีป่ระธานแจงตอที่ประชุมนะครับ มีทานใด

จะใหแกไขเพิม่เติมสวนใดหรือไม ก็เชิญตอนนีห้รือเชิญภายหลงัไดนะครับ หนา ๒ มใีหแกไขไหมครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบนัทกึการประชมุ 

หนา ๓ ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณานะครับ เร่ืองพิจารณานัน้ก็จะมีตอเนื่อง

มาถงึหนา ๔ หนา ๕ ซึ่งจะมีเนื้อหาที่พูดกันยาวนะครบั และก็ตอเนือ่งไปถึงหนา ๖ เลยนะครับ  

มีไหมครับหนา ๓  

  หนา ๔ นะครับ  

  หนา ๕ นะครับ 

  หนา ๖ นะครบั  

  ตรงนี้ขออนุญาตรับรองบันทกึการประชุมไปกอน โดยทีม่กีารแกจากวนัจันทรเปน 

วันพุธนะครับ  



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        นนทลี  ๑/๒ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

  ตอไป รับรองบันทกึการประชุม คร้ังที่ ๘ วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ นะครับ 

บันทกึการประชุมคณะอนกุรรมาธิการบนัทึกเจตนารมณ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญบันทกึ

เจตนารมณ จดหมายเหต ุและตรวจรายงานการประชุม คร้ังที ่๘ วันพธุที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐  

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ นะครับ 

  หนาแรก เปนรายชื่ออนกุรรมาธิการผูมาประชุม อนกุรรมาธิการผูไมมาประชุม  

ชวยดูชื่อ นามสกุล ดวยนะครับ และก็ตําแหนง รายชื่อผูชํานาญการ นกัวิชาการผูเขารวมประชุม 

และรายชื่อผูเขารวมประชุม 

  หนา ๒ ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม ก็จะปรากฏวันที่ตาง ๆ ที่

เปนกาํหนดการที่เพิ่มเติมกรอบเวลาในการทํางานของสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ ระเบียบวาระที่ ๒ 

รับรองบันทกึการประชุม ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองที่พิจารณา ซึ่งจะเปนขอความในทายหนา ๒ 

ขอความในหนา ๓ และก็หนา ๔ นะครับ เชิญครับ 

  นางโสมสุดา ลียะวณิช  :  ทานประธานคะ ขออนุญาตเรียนถามวา ในการประชมุนี้ 

เวลามทีี่ปรึกษามาเขารวมประชุมนี่จะลงชือ่มาประชุมไหมคะ เพราะวาเมื่อวันที่ ๑๑  

ทานคุณหญิงกุลทรัพยทานมา ทานก็เลยนึกวาไมไดลงที่ปรึกษา 

  ประธาน  :  ตองขออภัยครับ ถาอยางนัน้ขออนุญาตเพิม่รายชื่อทีป่รึกษาในหนาแรก 

ของบันทึกการประชุมคร้ังที ่๗ เพิม่ชื่อ คุณหญิงกุลทรัพย นะครับ ขอบพระคุณครับ ขออนุญาต

ยอนกลับมาทีก่ารรับรองบันทึกการประชุม คร้ังที ่๘ นะครับ ไมทราบมปีระเด็นอื่นอกีไหมครับ  

ขออนุญาตใหรับรองบันทกึการประชุมไปกอนนะครับ ถาหากวาทานเห็นที่มีผิดหรือแกไขเพิ่มเติม 

กรุณาบอกทางฝายเลขานกุารไดทันทีนะครับ ขออนุญาตรับรองตรงนี้ไปกอนนะครับ  

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ขออนุญาตตั้งขอสังเกตนะคะ แกคงไมไหว คือ

อยากจะสอนนองเขาวา เวลาเขียน เขาจะ มีการ เยอะมาก มีการ มกีาร มกีารไมตองเขียนนะคะ 

นอกจากบางกรณีจริง ๆ เทานัน้ถงึจะเขียน เพราะฉะนัน้ถาไมจําเปน ไมตองไป มีการ มีการพิจารณา 

มีการประชุม ๕ คร้ัง และก ็๑ พิจารณาไปเลยนะคะ เขาจะชอบเขียน มีการ เดก็สมยัใหมจะติดมาก

เลย มกีาร ใหความ อะไรนีน่ะคะ ใหความสนับสนุน ใหการสนับสนนุ ไมตองแลวคะ สนับสนุนก็

สนับสนนุไปเลยนะคะ บอกใหหัดใหมนะคะ มันเปนการใชคําฟุมเฟอยนะคะ ตัดทิง้ไป หลักการกค็ือ 

ถาตัดทิง้แลวรูเร่ืองก็ตัดทิ้งเลย เพราะมนัเปนการผิดหลักการเขียนที่ดี ฟุมเฟอย แตในนี้มเียอะมาก 

เพราะฉะนัน้จะบอกเปนหนา ๆ คงไมไหวนะคะ เอาไวครั้งตอไป 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        นนทลี  ๑/๓ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  เปนหลกัการวา สําหรับการบนัทกึการประชมุคร้ังตอไปก็รับขอสังเกต

ตรงนี้ และก็ไปปรับปรุงสําหรับการประชมุคร้ังตอไปนะครับ อันนี้เราขอยังไมตองแก แตวาครั้งตอไป

ใหนาํไปใชนะครับ ขอบพระคุณครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา มีเอกสาร เปนการพิจารณาสรุปประเด็นการ

อภิปรายของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และคณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญทัง้ ๓ 

กรอบ ที่จริงชือ่ระเบียบวาระเปนอยางนัน้นะครับ แตผมขออนุญาตอธบิายเอกสารสกันิดหนึง่นะครับ

วา เขามีการไปเพิ่มเติมขอมลู ในแตละประเด็นจะมี ๔ เร่ือง ผมเปนคนเสนอ แตทานอนกุรรมาธิการ

และทานที่ปรึกษาใหแกไขไดเลยนะครับ คือคิดวาในแตละประเด็น จะมีเนื้อหาสาระจาก ๔ เร่ืองก็คือ 

อันที ่๑ เอาเรือ่งประชาชนขึน้กอน ดังนัน้จงึเปนการสรุปประมวลความคิดเห็นของประชาชน เพื่อ

ประกอบการยกรางรัฐธรรมนูญนะครับ สรุปประมวลความคิดเหน็นีเ่ขาใจวาตกคําวาประชาชนไป 

เพราะไมรูวาสรุปประมวลความคิดเหน็ของใคร ขออนุญาตเติมนะครับ มันตองเปนสรุปประมวล

ความคิดเหน็ อันนี้รูสึกจะใช Format ไมเหมือนกนัดวยนะครับ เอาเปนวาอนัที ่๑ จะเปนสรุปประมวล

ความคิดเหน็ของประชาชนนะครับ และสวนที ่๒ ที่ตามมาคือ เปนการประมวลความคิดเห็นซึง่มา

จากรายงานคณะกรรมาธิการรับฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนูญ พูดงาย ๆ คือ  

๑๒ องคกรนะครับ ๑. ประชาชน ๒. ๑๒ องคกร ๓. อนกุรรมาธิการ กรอบที่ ๑ กรอบที่ ๒ กรอบที ่๓  

ทีนี้มนัเปนตาราง เพราะฉะนั้นของกรอบที่ ๒ ก็จะเปนอนุกรรมาธกิาร กรอบที่ ๓ ของกรอบที ่๓ ก็จะ

เปนอนกุรรมาธิการ กรอบที่ ๓ นะครับ เปนอนกุรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และอันสุดทายจะเปน

ชองของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นในแตละประเด็นนีก่็จะมอียู ๔ สวน และจะ

ไลไปตามนี้ เพราะฉะนัน้จะไมจํากัดเฉพาะการอภิปรายของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และ

คณะอนุกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญอยางเดียว แตจะมีความเหน็ของประชาชน และก็มีความเหน็

ของ ๑๒ องคกรนี่พยายามกํากับเอาไวเทาที่มีปรากฏ ยกเวนในบางสวนจะไมมี กเ็ลยไมไดใสเอาไว 

แตที่จริงแลวนะครับถาเปนไปได จะตองมชีองเอาไว ถาไมมีก็คือบอกวาไมมี เหมือนกับในสวน

ความเห็นบางสวนนี่พอตัง้ประเด็นไวแลวไมมีการอภิปราย เขาควรจะตองมีการระบเุอาไววา (ไมมี

การอภิปราย) อยางนี้เปนตน ทนีี้กอนที่จะประชุมวนันี ้มกีารประชุมคณะทํางานไปครั้งหนึง่ ถึงได 

ตกลงกนัและก็เอามาเสนอที่ประชุมในวนันี้นะครับ ผมเรียนอยางนี้นะครับวา เนื่องจากกรอบที่ ๒ นั้น

จะมีประเด็นทีซ่ับซอน มีการอภิปรายมากที่สุด ก็จะเร่ิมตนที่กรอบที่ ๒ สําหรับรูปแบบในการบนัทึก 

ตาง ๆ กรอบที ่๑ และกรอบที่ ๓ สามารถเดินตามกรอบที่ ๒ ได เพราะฉะนัน้จะขออนุญาตยนื 

กรอบที่ ๒ เปนหลกั แตวาถาเปนเนื้อหา กต็องพิจารณาเนื้อหาทัง้ ๓ กรอบ ซึ่งก็ไดพยายามที่จะขอให

หลายทานซึง่ชวยดูแลกรอบตาง ๆ นี่ชวยดูแล ทีนีท้างทมีทํางานพอดีผมไมไดเตรียมชื่อมา ชวยสรุป 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        นนทลี  ๑/๔ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

นิดหนึ่งวากรอบที่ ๑ ไดเสนอใหใครชวยพจิารณาบาง กรอบที่ ๒ และกรอบที่ ๓ เดีย๋วเอาตรงนีก้อน

นะครับในเรื่องของเนื้อหา 

  นายนพรัตน วจิิตรพันธ  :  ผม นพรัตน นะครับ ของกรอบที่ ๑ กม็ีทานวัชรินทร ชวย

พิจารณาเนื้อหาครับ 

  ประธาน  :  กรอบที่ ๑ ทานวัชรินทรนะครบั แลวกรอบที ่๒ จะมีอยูหลายทาน 

นะครับ มทีานประโภชฌ มีคุณปทมา มีอาจารยสมเกยีรติ แตผมตอนนั้นประชมุคณะทํางานผมก็

เสนอตัวมาอาน กรอบที่ ๒ ดวย มีใครอีกกรอบที่ ๒ อาจารยวิจิตราดวยใชไหมครับ --------------------- 

 

-  ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                           ธนัชญา  ๒/๑ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

เร่ืองบางเรื่องพอสื่อมวลชนรับรู ประชาชนรับรู บางทีเราไมใส เราพยายามตองใสลงไปดวยนะครับ 

ในการประชมุที่สปริงฟลดอะไรตาง ๆ ที่มนัขาดตกไป อันนี้เนื่องจากมรีายละเอียดคอนขางมาก 

ในเรื่องของเนือ้หากเ็ลยตองขออนุญาตวา คงตองมหีลายคนชวยกนัเตมิชวยกันแก ชวยกนัดู

ไมอยางนั้นแลวก็จะมีปญหาวาบนัทกึไมครบถวน ทีนี้สําหรับกรอบที ่๓ จะมทีานคณติแลวก็ 

อาจารยสมเกยีรติใชไหมครับ มีคนอืน่อีกหรือเปลาครับ มีแค ๒ คน โอ.เค. ครับ ทีนีผ้มจะขออยางนี้

นะครับวา จะขออนุญาตใหชวยดูเรื่องรูปแบบกอนนะครับ เร่ืองรูปแบบซึ่งหลายทานไดเห็นเอกสาร 

แลวก็คิดวานาจะ Comment ได แลวก็คอยตามดวยเรื่องของเนื้อหา สําหรับเร่ืองรูปแบบนี้นะครับ 

พอมาดูของอนันี้แลวนีน่ะครับ ก็ไดเห็นดวยกับทานประโภชฌอยางยิง่นะครับวา ควรจะตองจัด

ฟอนทเพื่อใหมีความแตกตาง แตเผอิญพอจัดออกมาแลวจะเห็นไดวา ฟอนทที่เปนความเห็นของ

ประชาชนตวัใหญมาก จริง ๆ เปน Font  ๑๔ Point  ทัง้หมดเลยนะครบั ความเหน็ของประชาชน 

จะเปน Font Tahoma ๑๔ Point ซึ่งจะเสนอนะครับวา จะลดฟอนท ขนาดฟอนทเฉพาะฟอนทนี้ลง

มาใหเหลือ Tahoma ๑๑ Point นะครับ เดีย๋วผมจะขออนุญาตอันนี้เวยีนใหทานอนกุรรมาธิการและ

ทานที่ปรึกษาชวยดูดวยนะครับ จะลดลงมาเหลือฟอนท เพราะมันตวัใหญไปครับ แตวาฟอนทอ่ืน

เปนฟอนท ๑๔ ทัง้หมดนะครับ ถาเปนสวนของคณะกรรมาธิการรับฟงความเหน็ ๑๒ องคกร จะเปน

ฟอนทอะไรนะครับ ฟอนทอะไรผมลืมไปแลว ๑๒ องคกรนี้ฟอนทอะไรครับ Browallia ใชไหมครับ 

แลวก็ของอนกุรรมาธิการยกรางจะเปนฟอนท Angsana ๑๔ แลวก็อันสุดทายจะเปน Freesia UPC 

ใชไหมครับ ๑๔ เหมือนกนันะครับ เพราะฉะนัน้จะขออนญุาตวาลดฟอนทในสวนของความเปน

ประชาชนเพราะมนัตัวใหญเกินไปนะครับ เหลือฟอนท ๑๑ นะครับ ทนีี้ก็จะไลไปตามประเด็นนะครับ 

แลววันกอนไดมีโอกาสไดพบกบั สสร. ทานหนึง่ซึ่งเปนประธานกรรมาธกิารคือ อาจารยคมสัน 

อาจารยคมสนัมีขอสังเกตฝากมาใหคณะอนุกรรมการไดพิจารณาในวันนี้นะครับวา ในชองสุดทาย 

จะเปนชองเลขมาตรานะครบัวา ประเด็นสุดทายประเด็นตาง ๆ ไปเปนมาตราอะไร อาจารยคมสนั

เสนอวาใหใสคะแนนโหวตดวยในบางประเด็นมนัมีการโหวต ใหใสคะแนนโหวตดวย คือการโหวตนี่

บางเรื่องเปนการโหวตในรายมาตรา บางเรื่องเปนการโหวตประเด็นเพยีงแตวาอยาไปใสวา ใครงด

ออกเสียง ใครโหวตคัดคานและเปนเสียงขางนอย อันนีก้็คือตามขอสังเกตของทานประธานเดโช 

นะครับ แตวาคะแนนโหวตดูเหมือนยังขาดอยูอยากจะใหใสดวยอนันี้เปนขอเสนอนะครับวาจะใส

ดวย เพราะวาตอไปจะเปนรายมาตราก็จะเชื่อมตอกันได อยากใหใสคะแนนโหวตดวยนะครับ ทนีี้

สําหรับขอสังเกตขออ่ืน ๆ ผมอยากใหชวยดูในเรื่องของรปูแบบของการนําเสนอนีน่ะครับ  ในการ

ประชุมคณะทาํงานคิดวาจะไมมีตารางอยางเดียว จะตองมีในสวนที่เปนความเรียงดวย  
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ซึ่งความเรียงจะตองมีการดึงขอความในตารางออกมานีน่ะครับ แลวก็เนื้อหานีน่ะครบั ถาดูในหนา

ตาราง ๑๔ เลมสีเขียวนี้นะครับ ๑๔ หนามนัจะมีประเด็นใหญนีน่ะครับ ที่เปนที่มาของมาตราตาง ๆ  

ตรงนี้ละครับทีเ่ราจะพยายามดึงขอความในตารางออกมาแลวมาเขียนเพื่อใหเหน็ แลวก็จะเปน

รายละเอียดจะอยูในตาราง เพราะฉะนัน้ประเด็นใหญจะมี ๑. คุมครองสงเสริมขยายสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนอยางเตม็ที ่๒. ลดการผูกขาดอํานาจรัฐแลวก็จากการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม  

๓. การทาํใหการเมืองมีความโปรงใส มีคณุธรรมและจริยธรรม ๔. ทาํใหระบบตรวจสอบมีความ

เขมแข็งและทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลวก็มีแจงไปทั้งหมด ๑๔ หนา ตรงนี้เราจะตองอธิบาย

เหตผุลโดยที่ดึงออกจากตารางออกมา ตรงนี้จะตองมีการมาดึงอีกครั้งหนึง่ สวนรายละเอียดจะอยู 

ในตารางซึ่งตารางจะหนาประมาณ ๒๐๐ หนานะครับ แตขอความหนาตารางคํานวณดูแลวนาจะ

ประมาณ ๕๐ หนา คิดวานาจะมีเนื้อที่ประมาณ ๕๐ หนา รวมทัง้หมดในรอบแรกที่จะเสนอไปนาจะ

มีเนื้อหาประมาณ ๒๕๐ หนาครับ เพราะฉะนัน้ตรงนี้ในเรื่องรูปแบบการนําเสนอตรงนี้อยากจะขอฟง

ความเห็นของทานที่ปรึกษาและทานอนกุรรมาธิการนะครับ เรียนเชญิครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขออนุญาตนะครับ ผมตามไมทัน ทานประธานจะใหเอา 

มาตรานี้ลงมาในนี้อีกหรือครับ 

  ประธาน  :  อยูหนาตารางครับ มาตราตาง ๆ ไมใชเรียงมาตรานะครับ เปนประเด็น 

ในเลมสีเขียวครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ในนี้มีเลขมาตราและเนื้อหาของมาตราลงมาในนี้ดวย 

ถูกไหมครับ  

  ประธาน  :  จะเปนอีกรอบหนึ่งครับ รอบที ่๑ จะไลตามประเด็น แลวก็ที่เรียงมาตรา 

จะเปนรอบที่ ๒ ซึ่งเราจะตองทาํในโอกาสตอไป แตรอบแรกนี้เราจะกาํหนดตามประเด็นกอนครับ 

ทานวัชรินทรครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอบคุณมากทานประธาน คือผมเห็นวาอยางนี ้

คือ โอ.เค. หมายเหตุที่มาตรา เราใสในมาตราแคนั้นเอง เขาคงไมใสเนือ้ความ ทนีี้ปญหา คือเมื่อกี้

ทานพูดถงึวาจะตองดึงมาสรุปเปน ๔ ประเด็นใหญ ไมทราบจะดึงอยางไร ผมยงัไมเขาใจ เพราะวา

มันมีในสรุป เขาก็บอกอยูแลววา อันไหนมาตราไหน เขาพูดคอนขางละเอียดอยูแลว ถาเราจะ 

ไปอธิบายเพิ่มเติม ที่เขาสรุปไวในเลมนั้นนะครับ เขาจะดงึมาจากไหน 

  ประธาน  :  คือผมเรียนอยางนี้ครับวา คือในตารางเราอธิบายทั้งหมดนะครับ แตวา 

มันไมใชความเรียง เราเคยคยุแลวก็มกีารตัง้ขอสังเกตกนัวา บนัทึกเจตนารมณมนัไมใชตาราง 

อยางเดยีวเพราะฉะนั้นมันตองมีการอธิบายกอนที่จะถึงตาราง แลวตารางจะเปนรายละเอียด 
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ทั้งหมดซึ่งมันละเอียดมาก เพราะฉะนัน้ถาอยากดูฉบับยอ มนัก็จะมีสรุป ทีนี้ในสวนของกรรมาธิการ

ยกราง เขาสรปุเขาดึงออกมา ๑๔ หนา แต ๑๔ หนามนัมองไมเหน็เหตุผลและเจตนารมณตาง ๆ  

วาทําไมออกมาอยางนี้ประเด็นตาง ๆ กาํหนดอยางไรนี ่เราพยายามดึงออกมาวาทาํไมประเด็น 

มันออกมาอยางนี้ เราถึงพยายามที่จะใหมีในสวน ๕๐ หนาแรก แลวตามดวยตาราง ๒๐๐ หนา

ออกมาครับ เพราะวา ๑๔ หนามนัจะปนกันทั้ง ๓ กรอบ มันจะปนกนัหมดนะครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อยางนีค้รับ ผมไมทราบเวลามนัจะพอหรือเปลา 

เพราะวาเหน็บอกวาจะเสนอวันที่ ๑๑ ใชไหมครบั ก็เลยวา คือถาไปดงึออกมาหมด ผมคิดวาคงจะ 

ไมทันนะครับ แตถาเปนสรุปที่เขาทําอยูแลว ๔ กรอบใหญ เราอาจจะเพิ่มเติมตรงนัน้บาง แลวก ็

ปะหนา แลวกท็ําสารบัญ ผมวาก็นาจะจบตรงนี้ บางสวนที่จะไป กอนที่จะพิมพเปนเลมที่จะเผยแพร

อยางจรงิจังเราถึงมาดูอีกรอบหนึง่ใหมันละเอียดรอบคอบไมทราบจะดไีหม ผมเกรงวาถาเรากลับไป

ตรงนั้นอกีก็จะ Work อีกนาน ผมวาเดือนจบจึงจะใชไหมครับ 

  ประธาน  :  เลมสีเขียวครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือทางกรรมาธิการเขาสรุปไวนะครบั มีประมาณ 

๑๐ กวาหนาตรงนัน้ คือถาเพิ่มผมเห็นดวยถาเพิ่ม แตวาถาจะไปมันจะทนัไหมอาจารย ผม

ปรึกษาหารือตรงนั้นวา เวลาเราจะไมทัน สวนกรอบ ๑ นี่ผมก็ไปอาน ทีนี้ปญหาก็คือวา เราเรียงนี่

เรียงอยางไร เชน ประเดน็นีน่องเขาก็ไมใสเลข ผมก็ไปใสนะครับ เสร็จแลวก็คือบางอนัก็ไมมทีี่

ความเห็นของประชาชนอะไรพวกนี้ ทีนี้ปญหาวาถาเราจะตามไปเก็บตรงนั้นมันจะมาเพิม่ มนัจะ

เสียเวลาเพิม่เติมอีกหรือเปลานะครับ แตในชั้นนีท้ี่ผมอาน อานไปไดคร่ึงหนึ่งก็แกแลวก็เนื้อความที่

นักวชิาการ Refer  บางทกี็ไมตรงกับมาตราเทาไร ผมก็แกตามไปดวยนะครับ กพ็ยายามดูอยู ซึ่งอาน

ก็เขาใจวา เนือ้ความแลวกอ็ะไรเปนอะไรก็พอจะจับใจความไดในประเด็นตาง ๆ เพียงแตวา คือถาจะ

ตีกรอบแบบกรอบ ๒ ใชไหมครับ ทีนี้ปญหาก็คือวาจะกลบัไป นพรัตนวาอยางไรกลับไปทําออกมาได

อีกไหม ซึง่ตรงนั้นก็มีของประชาชน เพราะวาบางอนัก็ Refer ประชาชนทีว่าเปนความเหน็ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธ  :  ขออนุญาตนะครับ ก็ขอที่ใสของประชาชนนะครับ  

ถาเกิดอนัไหนมีก็ใสครับ ถาเกิดไมมี ก็คือไมมีขอมูลใหใสแลวครับ  

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตเสนอนะครับ กค็ืออันที่ไมไดบันทกึเอาไวตองมีชอง 

เอาไวให แลวก็บอกวาไมมีขอมูล หรือวาไมมีความเหน็ ตอนนี้ยงัไมมคีวามเห็น เพราะอีกหนอยจะม ี

เพราะเปนรอบที่ ๒ แตวามนัไมมีชอง เราก็เลยสงสยัวามันมหีรือไมมี อีกอันหนึง่ก็คอื ตัวเลขมาตรา 

มันมีการเลื่อนระหวางทาง เพราะฉะนัน้ขอใหตรวจสอบดวยนะครับ ทานวัชรินทรก็ชวยดูอีกใน 

กรอบที่ ๑ อยู เพราะทานกรณุาชวยดูให ทนีี้กรอบอื่นเราก็ตองดูดวย ตองระวงัวาตัวเลขมาตรา 
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อาจจะมกีารอางผิด เพราะวามีการเลื่อนเลขมาตราในตอนราง มีการเลื่อนไปเลื่อนมาอยูครับ ฉะนัน้ 

ประเด็นมี ๒ ประเด็น ประเด็นแรกก็คือวา เกรงวาจะมีปญหาวาเราจะทําไมไหวในรอบนี้นะครับ เดี๋ยว 

ผมอยากจะฟงความเหน็อนันี้จากทานอืน่ ๆ ดวยนะครับ เชิญคุณหญิงกุลทรัพยนะครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ที่วาจะเอาในเลมเขยีวมาใสนีน้ะคะ มันจะใส 

ลําบาก มนัจะเปนตารางอยางนี้ แลวมันกจ็ะเขยงอยางไรคะ มันจะมาโยงกบัอะไรอยางไร ตองไปคิด 

สมมุติวาบรรยายและนําหนาหรือคะ นําหนาก็ไมมีปญหา ถาเอามาใสเปนชองนี้มนัจะทาํไมไดหรอก 

เพราะมนัจะเขยง อันนี้เขยง 

  ประธาน  :  เปนบรรยายครับผม คืออธิบายเติมไปเปนยอหนา ๆ วาทําไมมันเปน

อยางนี้ตองมาแตกลูกแตกหลานออกมา แตวาในรอบนี้ทีจ่ะเสนอวันที่ ๑๑ นีก้็นาหวงเหมือนกนันะ

ครับวาจะทําเสร็จหรือไม  

  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ  :  ถาเปนบรรยายแลวจะลงอยางนัน้ ลงไปทัง้ปก 

กอนลงอยางไรคะ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คืออยางนี้สวนที่บรรยายสรุป ๔ ประเด็นนั้นก็

อาจจะบรรยายเปนหนาอยางนี้ครับ ก็คือเปนหนา ๔ อยางนี้ลงมานะครับ ในความเหน็ผมนะครับ พอ

ปะตรงนี้เสร็จแลวพอพลกิเขามาก็จะเปนตาราง เปนกรอบ ๆ ไป แลวกม็ีสารบัญปะหนามาอีกทีหนึง่ 

ทีนีถ้าตามทีห่ารือกันวา ถาจะลงไปเก็บอีกนี่ซึง่ผมคิดวานาจะปดงบตรงนี้วา พอหลังจากนัน้เราไป 

Hearing คือหลังจากที่รางออกมาแลวแนนอนมนัจะ Feedback กลับมาอีกเยอะแยะ ตรงนัน้ผมวา

เราตองเริ่มตนแลว เพราะเรายังไมเร่ิมตนตรงนัน้เลย ผมเกรงวาขอมูลมนัจะไมนั่นกัน คือตรงนี้

หมายความวา คือผมอยากจะเรียนวา อันนี้คือยุติจากสปริงฟลด คือกอนที่จะออกมาเปนรางนะครับ 

ทีนีห้ลังจากรางออกมานี้เดือนหนึ่ง เร่ิมไปรับฟงแลวมันจะมีเสียงสะทอนกลับมาเยอะเลย ทั้งองคกร

ตาง ๆ ก็สัมมนากนั เมื่อวานนี้คณะกรรมการสิทธมินษุยชนก็สัมมนา ก็มีการทาํบันทึก เมื่อกีน้ี้สํานัก

นายกก็โทรหาผมนะครับ วาใหรับบันทึกในสวนทีก่รอบนี้อันไหนที่ควรจะเพิ่มเติมอะไร ผมก็ทาํแลวก็

สงไปใหเขาแลว เดี๋ยวเขาก็จะ Feedback มานี ้ตรงนัน้เราตองมารวมอกี ทานอาจารยครับเราตองมา

รวมอีกอันหนึง่วา พอไดตรงนั้นแลวมันก็จะเกิดการเปลีย่นแปลงอะไรอีก มนัจะมีอยู ๒ – ๓ ชวง ผม

คิดวาอยางนัน้ ทีนีก้็เลยอยากจะหารือวา ถาเราจะลงไปเก็บตรงประชาชนอกีนี ่ถึงแมอาจจะขาดเกิน

เราก็เขียนในอารัมภบทไววา ความเหน็ประชาชนบางสวนอาจจะยังไมทันนํามาประกอบ เขียนใน

อารัมภบทไว คือแจงใหเขาทราบวา ขอมลูเทาที่เราหาไดขณะนั้นมนัก็จะทาํใหทนัในวนัที ่๑๑ นะครับ 

ขอบคุณมากทานประธานครับ 

  ประธาน  :  ไมทราบวาพอจะถือตามที่ทานวัชรินทรไดเสนอจะไดหรือไมนะครับ 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                          ธนัชญา  ๒/๕ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

เชิญทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ประโภชฌ  สภาวสุ  อนุกรรมาธิการนะครับ คือผมมอง 

กลับพวกนีบ้างอยาง ก็คือเวลานี้เรากําลงัทําเหมือนกับจดหมายเหตนุะครับ อันนี้ผมวามนัก็ละเอยีด

ดีสืบคนไดดวยความเปนไปเปนมา แลวเราจะสกัดเจตนารมณกันหรือยังครับ ตกลงจะมากันคอนป 

นะครับ คือจะเริ่มตนหยิบมาตราหนึ่งมา แลวมานั่งคุยวา มาตรานี้เจตนารมณเขาเปนอยางไร 

ความจริง ตรงนั้นมนันาจะเสียเวลาทาํมากกวาเพื่อน เวลานี้มานัง่เก็บขอมูลที่เปนขัน้ตอนของสิง่ที่

ไดมา เอาละอันนัน้มนัก็ตองทํา แลวเมื่อไรจะเริ่มทาํ เมื่อไรจะพูดกันถึงเจตนารมณเปนรายมาตรา

เสียท ีแลวจะพูดบนพื้นฐานอะไร แลวจะเริ่มตนกันเมื่อไรครับ พอผมมานัง่นกึ ๆ บางทีผมนกึทกุวนัวา

ทําไมมาใหเราทําทําไมไมใหกรรมาธิการยกรางเปนคนเขียนเจตนารมณ มาใหเราดกูอน แลวเรากเ็อา

นี่มานัง่ดูกัน แลวก็เอาอนันั้นมานัง่ดู เรานาจะตรวจสอบสิง่ที่เขาเขียนมาให ทําไมเราไมไดเขียนแต

เรามานั่งสูรูส่ิงที่เขาคิดในใจ แลวก็ไมไดเขาไปฟง ไมไดเขาไปอะไรเลย แลวอันนีท้ี่ไดมาแลวอยางไร

ครับ  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

          - ๓/๑ 
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มันอาจจะตกหลนก็ได สลับมาตรากนัไปสลับมาตรากนัมา แลวมันมีครบทุกมาตราหรือเปลาผมกย็ัง

ไมรูเลย เดี๋ยวมี ๑๑๐ เดี๋ยวมี ๑๑๒ แลวอนัไหนมันขาดมันตกบาง อันไหนที่พูดในสปริงฟลด แตไมมี

เลยในยกรางมานี ้มีกีม่าตรา และตรงนั้นจะสรุปเจตนารมณกันอยางไร มีอันไหนทีม่ันหายตกไปใน

หวงอากาศบางนะครับ ผมวามันนาจะเริ่มตนจากยกรางเปนรายมาตรามาดู แลวมาตราไหนเขา

กรอบไหน ก็ไปหยิบอันนัน้ขึน้มาเปนตารางเลย แลวตี ๔ เบี้ยกนัถงึเจตนารมณตามทีป่ญญาเราจะ

พึงม ีโดยเอาอนันี้เปนพื้นฐานกนัไดแลว ผมวามนันาจะเริ่มทําไดแลวนะทานประธาน มันจะไมทนั  

ถาเราไปหวงอนันัน้ สวนรอบ ๒ รอบ ๓ จะมีมา แลวเขาเปลี่ยนไหมละ ถาเขาไมเปลีย่น เราจะมาถือ

สาหาความกบัมันทําไม ถาเกิดเขายกรางเขาผานเขาอะไรแลวนะครับ และสุดทายเขาไมยอม

เปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของประชาชนขึ้นมาละ แตถาเขาเปลีย่น เราก็คอยมาสนใจวา ออ ที่

เขาเปลี่ยนเพราะอยางนี้ เราก็ไปจับมาได แลวจึงคอยไปจับก็ได มันไมชาเกนิไปหรอกที่จะไปจับ จะ

ไดไมตองไปเสียเวลาไปหยิบมาอีกกระบงุใหญ ๆ มาอีก แลวก็ไมรูจะไปเขยาอยางไรใหมันเปน

เจตนารมณ คือผมวามนัเยอะมาก ๆ แลวกม็ันวนไปวนมาอยูนี่ครับ ความเห็นก็ไมรูเปนความเหน็

อยางนี้ ความเห็นที่ ๑ ก็ไมรูใครเห็นบาง มจีํานวนกี่เปอรเซ็นตของทั้งหมด มันเปนสาระหรือเปลา 

หรือมันเปนคนบางกลุม แตความเห็นมันดี แลวใสลงไป หรือเปนความเหน็สวนใหญในที่ประชุม 

ความเห็นที่ ๒ อยางนี ้ก็ไมรูเปนความเห็นของใคร มันสาํคัญหรือ มนัเยอะไหม มันเปนความเหน็สวน

ใหญของที่ประชุมหรือ ก็ไมรู แตเขียนวาความเหน็ที ่๑ ความเห็นที่ ๒ มันอาจจะแคคนคนเดียว และ

ฟงดูและจดมาพอดีจดทนัอะไรอยางนี้ ผมไมไดดูถูกเขานะ แตเลาใหฟง เอาใจสาํหรับคนที่มาอาน 

โดยที่สมมุติวาเราไมรูจักนองเลยวานองทาํงานอยางไรเราไมรูเลย แลวผมมาอานนี ่ความเห็นที่ ๑ 

ความเห็นที่ ๒ ทาํไมถึงหยิบความเห็นที่ ๑ มาละ เขาสาํคัญอยางไร 

  ประธาน  :  ขออนุญาต หนาอะไรครับ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ก็ทัง้หลายนี่ครับทานประธาน อยางอนันี้ คณะ 

อนุกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ ความเหน็ที ่๑ เหน็วา ความเห็นที่ ๒ เหน็วา คนคนเดียวเห็น  

ผมเหน็หลายครั้งแลว มทีานประพนัธทานพูดอะไรมากไ็มเห็นมีใครสนใจเลย บางททีานประธานในที่

ประชุมก็ไมหยิบยกเอาความเหน็นัน้มาพดูเสียดวยซ้าํ ปลอยใหทานพูดลอยไปลอยมา ทานบางทีก็

นอยใจเดินออกจากที่ประชุมไปก็มี จริง ๆ นะครับ แตเราก็เอามาเขียนอยางนี้เปนตน เรามีมาตรฐาน

ในการจดบนัทึกอยางไร แลวก็เปนความเห็นที่พูดกันอยางกวางขวางในที่ประชุมจริงหรือเปลา 

  ประธาน  :  เวลาจด หลกัการก็คือดูจากชวเลขใชไหมครับ ยกเวนสวนที่ชวเลขไมได

ตามไป เชน สปริงฟลด กบั เดอะไทยรีสอรท นะครับ แตวาถาหากวาเปนการประชุมที่สภาที่นี่จะ

อาศัยบันทึกของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข ตรงนี้ไมรูวาทีเ่ขาใจนี่มันถูกหรอืเปลา หรือวา 
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มันจะมีการขาดตกบกพรองอะไรหรือเปลา เพราะวาถาขาดตกบกพรองเราก็ไมควรจะทํานะครับ มนั

คงจะตองครบถวนนะครับ ตรงนี้เวลาทํางานชวยยนืยนักอนนะครับวา ดูจากชวเลขครบทุกครั้ง 

หรือเปลาครับที่เอามาตรงนีก้อนที่จะไปทีส่ปริงฟลด ไดตรวจสอบทุกครั้งหรือเปลา  

  นายวัชรินทร ปจเจกวญิูสกุล  :  ผมคิดวาอยางนี้ครับ ทานประโภชฌพูดก็ถูกแลว 

คือหมายความวาตรงนี้เราคงตองปดงบ เสร็จแลวตอไปคงจะมาลงมาตรา ใจผมนะก็คือตีมาตราตรง

จากรายมาตรานี้กจ็ะกลับข้ึนมาเปนแตละมาตรา อันไหนที่ไมมีการแกไข เราก็คงตองกลับไปดูของ

อาจารยมนตรทีี่บันทึกไว อันไหนที่มีการแกไข ก็คงจะตองมาคุยกนัทีละมาตรา คลาย ๆ รางกฎหมาย 

คือมาตรานี้เราสรุปวาเจตนารมณอยางนี ้เราก็ตองกลับไป ที่ผมคิดนะถาผมทําผมกต็องกลับไปคน

ไปนั่งอาน เชนเขาบอกเจตนารมณที่ ๑ จริง ๆ ไหม ผมตองเอาปกใหญ ๆ นัน้ไปนัง่อานที่บาน หรือไป

อานที่ไหนก็ตาม เพื่อทีจ่ะมาดูวามันนิ่งจริงไหม ถามันมอีะไรที่มันกลบัมาเปลี่ยน หรือวามีการ 

แปรญัตติใน สสร. ก็ตองบนัทกึไว ตรงนีต้องบนัทึก ถามีการแปรญัตติตองบันทกึใหเหน็ชัดเลยวา ใคร

แปรญัตติ ตรงนี้มันสาํคัญวามันจะเปลี่ยนหรือไมเปลี่ยน ผมคิดวาคงตองอยางนัน้ คลาย ๆ ราง

กฎหมายทีละมาตรา เราตองมานั่งคยุกนัพอสมควรครับ นองเขาอาจจะเก็บเปน ทีผ่มโทรคุยกับ

นพรัตนบอกวา ตอนนี้ก็ใหเร่ิมกลับ ก็คือเอามาตรานี้ข้ึนมา และลองดูวาขอมูลนี่ใสเลยเจตนารมณ

คราว ๆ ไวกอน และผมจะกลับมาดูใหทีละมาตรา ๆ และก็จะดู และมาปรึกษากันเขาที่ประชุม  

คลาย ๆ รางกฎหมาย มาตรานี ้ๆ เราเก็บขอมูลทั้งหมดนีม่ันจริงไหม ถาจริงก ็โอเค เขาสภา สภาเขา

รับรองก็ถูกตอง อันนัน้ก็คือจบไป สวนหนึ่งที่ผมเขาใจอยางนั้น และหลงัจากนัน้ถงึจะพิมพเปนเลมไว

เปนหลกัฐานในการอางองิ คงหลงัจากที่จบแลวนะครับ ทีนี้ในชั้นนี้ผมก็เลยอยากจะกราบเรียนวา ถา

หากเปนไปได ตรงไหนที่มันปดงบไดเราก็ไปกอน เพื่อที่จะเสนอวนัที่ ๑๑ ใหมันมีผลงานของคณะเรา 

แตวาขอมูลพืน้ฐานอาจจะไมถูกตอง ๑๐๐ เปอรเซน็ต ตอเมื่อมีการเอามาทีละรายมาตราแลวทีนี้

ตองไปเช็ค ก็คงปลอยไมไดทีว่าจะใหมนัหลุดไปโดยไมถกุตองนะอาจารย เพราะเราตองรับผิดชอบ

รวมกัน ตรงนีผ้มก็อยากจะขอกราบเรียนอยางนัน้ครับ ไมทราบทานกรรมการอื่นเหน็อยางไรครับ 

  ประธาน  :  เชิญ คุณหญิงกลุทรัพย ครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ถามอะไรแลวมันไมถกู เพราะดิฉันไมไดมาตั้งแต

ตน คืออยากจะถามวา เรามนีิยามวาเจตนารมณนีห่มายถึงอะไรไวแนนอนหรือยัง ทนีี้อยางที่ฟง

อภิปรายนี่ดูเหมือนมนัจดสรุปการประชุม และบอกเจตนารมณ ดิฉันเขาใจมาจากการไปทํางานครัง้

กอน ๆ เมื่อป ๒๕๔๐ นะคะ มันเสมือนวา เขาใจอยางนี ้ถาไมถูกก็แกนะคะ วาเจตนารมณนี้มัน

หมายความวาเมื่อเราทํารางเสร็จ ทํากฎหมายเสร็จ พอรัฐธรรมนูญเสรจ็ มาตราที่ออกไปนี่นะคะ 

ออกไปอยางนี ้เชนวาใหการประหารชวีิตมอียู มนัมีเจตนารมณ ทาํไมถงึใหมกีารประหารชีวิต ก็คือ 
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อยางนี้ใชหรือเปลา แตถาเราจดอยางนีม้นัเปนการอภิปรายกนัไปอภิปรายกนัมา แลวในที่สุดยังไมได

สรุปเลยวา ไมใชใชไหมคะ เพราะฉะนัน้ดิฉันคิดวา เจตนารมณก็คือวาตองเปนกฎหมายแลว และก็

บอกวาเบื้องหลังของการที่เขาจะพูดอภิปรายอะไรกันในสภาก็แลว แตสุดทายแลวนี่มันมีเจตนารมณ

ที่จะใหอยางนี ้ๆ แตวามนัจะไมไดเขียนรายละเอียดไว เพราะวากฎหมายมันจะเขียนสัน้กระชับ 

ถูกไหมคะ แตวาถาเกิดความสงสัยในการดําเนนิงาน ตอไปเอากฎหมายนี้ไปใช เขาจะไปหยิบอันนี้

มาดูเปนหลักฐาน เพราะฉะนั้นอนันีม้ันสาํคัญมาก เจตนารมณนี่ สําคญัยิ่งกวาจดรายงานการ

ประชุม จดหมายเหตุอะไร จดหมายเหตนุีก่็จะจดไปหมดเลย เขาทําอะไร ทําเมื่อไร ประชุมอะไร จด

ไปหมดเลย จดหมายเหตนุีม่ีอะไรก็จด แตวาโดยเจาหนาที่มหีนาที่จดัการวา ใหส่ิงที่จดมันเปน

หลักฐานเอาไว แตอันนี้พอเมื่อสักครูอานดูแลวไดฟงอภิปรายก็เลยสงสัยวา ถาเริ่มทาํเจตนารมณ

ตอนนีน้ะคะ กค็ือเจตนารมณหลังรางถกูไหมคะ รางนาจะออกมากอน แตจริง ๆ แลวตองเสร็จ

กฎหมายแนนอนวาเปนกฎหมายอยางนีอ้อก ยกตวัอยางอยางที่วา ถามีการใหประหารชีวิต เขาก็

อภิปรายไวเยอะมาก ใหประหารหรือไมใหประหาร เขาเลิกกนัหมดแลว แลวเปนภาคีอะไรนี่นะคะ ใน

ที่สุดเรากย็ังมปีระหารชวีิตอยู มนัเพราะอะไร เพราะมีเจตนารมณอะไรจะใหอยู ตองอยางนีจ้ะเปน

เจตนารมณใชไหม ไมทราบวาเรานิยามไววาอยางไร ดิฉันอาจจะเขาใจผิด ไมไดมาตั้งแตตนนะคะ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือผมช้ีแจงอยางนี้ครับ จริง ๆ แลวอันนี้มนักเ็ปน

สวนหนึง่ทีจ่ะเปนขอมูลดิบ เพื่อที่จะนาํไปสูรางมาตราใชไหมครับ เพราะจากมาตรา บันทึก

เจตนารมณมนัก็ตองกลับไปดูวาเขาเถียงกันเรื่องอะไร อันนี้มนัจะเปนขอมุลพืน้ฐานครับอาจารย 

สรุปวาความเห็นตาง ๆ เขาเห็นอยางไร สรุปมา ยังไมใชเจตนารมณ 

  ประธาน  :  ยังไมเสร็จครับ เพราะวาหัวใจอยูที่รายมาตรา และอาจารยมนตรีทานก็

เคยแนะนําไววาทําใหตรงทีสุ่ดมันตองดูรายมาตรา แตวาตอนนี้เราแคตองการตอบโจทยอยางเดียว

ครับวา กอนทีม่ันจะออกมาเปนรายมาตราเขาคิดเขารางอะไรกันอยางไร เขาคิดประเด็นกันอยางไร 

แตยังไมเปนทีส้ิ่นสุดนะครับ แตวาเราอยากจะปดงานตรงนีก้อน แลวกเ็ดี๋ยวเรามาดูวาแลวเราจะทาํ

อยางไรสําหรบัมาตราที่ไมมีการแกไข อันนัน้ตองมาดวูาเราทําเลยไดไหม และถาหากวามาตราที่ไมมี

การแกไข มันนิ่ง เราก็สบาย แตถามนัไมนิง่ เราก็ตองตามไปแก ตามไปหาเหตุผลวาทําไมเขายังไปแก

อีก เพราะตอนแรกไมคิดจะแก เพราะฉะนัน้ก็เทากับวางานนี่แบงออกเปน ๒ สวน สวนที่ ๑ เขาเปน

การทาํงานที่เขาไปรับฟงประชาชน ที่เขาฟง ๑๒ องคกร ที่เขาไปยกรางกนัมานีน่ะครับ เราก็จะบนัทกึ

เอาไว ดูเหมือนจริง ๆ แลวกเ็หมือนที่คุณหญิงกุลทรัพยวานะครับ คลาย ๆ เปนการจดบันทึก แตวา

เจตนารมณมนัยงัสกัดออกมาอะไรไมได เพราะเขายงัรางกนัอยู และก็ยงัรางไปแกไปรับฟงกนัไป ทั้ง

ในชั้นของสภารางรัฐธรรมนญู และกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ เพราะฉะนัน้ผมเสนอนะครับวา ใน 
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ข้ันตอนนี้เราเอาตรงนี้ใหมันจบไปกอน แลวก็ของจริงคือรายมาตรา อันนี้ตองทาํงานยิง่หนักขึ้นไปอีก 

เพราะมนัม ี๒๙๙ มาตรา นะครับ เพราะฉะนัน้จะขอความเห็นในทีน่ี้กอนนะครับวาเราจะทาํอยางนี้

กอน แลวเรื่องนี้ผมคิดวาเรานาจะตองดูกนัอีกรอบหนึ่ง หรือที่ประชุมตองมีมติมอบหมายใหใครไปดู 

แลวจะไดเสนอกรรมาธิการไดทันการประชุมกรรมาธกิารวันที ่๑๑ เพราะวาขั้นตอนหลังจากนั้น พอ

เอามาตรวจสอบแลวเราจะตองเสนอไปทีก่รรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ และเสนอสภาราง

รัฐธรรมนูญดวยนะครับ ซึ่งมีอีกหลายขั้นตอนที่รออยู เพราะฉะนัน้ในสวนนี้เราตองผลักงานใหเสร็จ

จุดนี้ และตองลุยเดินหนาตอไปสําหรับรายมาตราครับ และอันนัน้สําคัญอยางยิง่ และคงตองชวยกัน

ระดมความเหน็ครับ 

  คุญหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ดิฉันคอนขางจะเห็นกบัอาจารยประโภชฌวา 

ทําไมเขาไมเขยีน คือเราไมไดประชุมใชไหมคะ เราไมไดเขาประชุม และเขากพ็ูดกันไปพูดกันมา ตัว

คนรางนี่แหละเขาจะตองรูวา เจตนารมณของเขา หลังจากตกลงวาเขารางกนัเสร็จ คอืเขาเปนคนทาํ

กฎหมาย ทําเสร็จแลวเขามีเจตนารมณอะไร ทําไมเขาไมทํามา ทําไมเขาใหเราทํา อันนี้ก็ไมเปนอะไร

นะคะ ในเมื่อเขาใหเราทํา แตทีนี้เมื่อเราทาํเสร็จแลว มนัถูกไหม ใครเปนคนตรวจ  

  ประธาน  :  กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญูและสภารางรัฐธรรมนูญครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  โอเค  

  ประธาน  :  คือเราก็จะทํางานเหนื่อยครับ ผลที่สุดจะมีคนมาแกของเรา 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  อันนี้ยากนะคะทีท่ําเจตนารมณ ดิฉันบอกวามนั

ยุงยากมาก เราจะตองมีความเขาใจ แลวกค็นที่อยูกับเขานี่ตองมา ถาไมไดใหพวกนอง ๆ นี่เขาไป

ประชุมดวย มนัจะยากมากเลย ตองเอารายงานการประชุมมานั่งอาน อภิปรายกันวาอยางไร แลวใน

ที่สุดก็ตองคิดขึ้นมาวา เบื้องหลังการอภิปรายเปนอยางนี ้แลวถงึจะสรปุออกมาถกูไหมคะ วา

เบื้องหลงัมาตรานี้ แลวมาตราไหนที่เขาไมมีการอภิปราย ไมมีอะไรแกไขเลย ก็ตองไปถามเขาวา เมือ่

ออกอยางนี้แลว ทําไมถงึไมตองมีความเหน็อะไรเลย ก็ออกมาเลย มนัก็เหมือนรัฐธรรมนูญเกาใชไหม

คะ ไปดูเบื้องหลังรัฐธรรมนญูบทเกา ๆ ดวยนะคะวา ถามันเหมือนครั้งโนนเขามีเจตนารมณอะไร  

อันนีก้็คอนขางจะยากหนอย ขอใหสังวรตรงนี้หนอย 

  ประธาน  :  บังเอิญเขาเขียนวาเปนอาํนาจหนาที่ของกรรมาธิการชุดนี ้คือสภาราง

รัฐธรรมนูญมอบใหชุดนีท้ํา แตตองถูกตรวจโดยกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ และสภาราง

รัฐธรรมนูญ กเ็ปนปญหาอยางที่ทานประโภชฌและทานคุณหญิงวา กเ็ปนงานที่คอนขางหนัก 

คอนขางเหนื่อยหนอยนะครับ  
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  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมคิดวามาถงึจุดที่เราควรจะเริ่มตนทาํเกีย่วกับราย

มาตราและกาํหนดเจตนารมณ ในสวนของแปรญัตติไมตองไปหวงหรอกครับ ผมคิดวานาจะมกีาร

แกไขไมเกิน ๑๕ เปอรเซ็นต นั่นหมายความถึงวางาน ๘๐ กวาเปอรเซ็นตของเราจะลุลวงไปไดมาก 

พอสมควร เพราะฉะนัน้มนัควรจะเริ่มทาํไปได เพราะถาเราเขียนไมได เราก็ถามอาจารยคมสันถาม

ใครมันถามไปไดวาควรจะเขยีนแบบไหนอยางไร ตรงนี้ถกูตองไหม บางประเด็นที่เราสามารถลงไปได

เลย เพราะวามันมีความชัดเจนอยูแลว มนัก็เปนแบบนีม้าตั้งนาน นาจะยอมรับ ส่ืออะไรก็เห็นวา

ประชาชนยอมรับ เราก็สามารถที่จะมั่นใจในการเขียนได อยางนอยเรามีตัวอักษรมานัง่พูดกนัไดบาง

แลวนะครับ เพราะฉะนัน้เดีย๋วมนัจะชา ไมไดเร่ิม มัวแตหวงตาราง อันไหนจะ Front size ไหน อะไร

อยูนัน่ มนัจะไปไมถึงไหนกนันะครับ และทัง้หมดนี้มนัก็จะไมไดสําหรับเนื้องานที่เปนเนื้องานจรงิ ๆ 

เปนแควัตถุดบิเทานัน้เอง แลวเราก็มาใชความรู ระยะเวลาในการที่จะมาดูเร่ืองพวกนี้มากจนเกนิไป 

สวนแปรญัตติเราก็ไมตองไปเก็บทกุคําแปรญัตติ เรารูวาเก็บไดที่ไหนอยูแลว เราก็เพยีงแตวาคอยนั่ง

เฝาวา ไหนเขาโหวตแลว คณะไหน ทีมไหน เขาจะแปรเปนกลุม กลุมไหนที่จะชนะโหวต แลวมันจะ

กลับเอามาตราตาง ๆ บางมาตรา เราก็จะรูแลววาอันนีน้ะ มนัมาจากการโหวตของกลุมที่แปรญัตติ

กลุมนี-้--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-  ๔/๑ 
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เพราะฉะนัน้เราก็จะรูแลววากลุมนี้มีความตองการเปนอยางไร เราก็ไปสืบเอาจากคําอภิปรายได 

ในสภาเราอัดเทปไดอยูแลว ตรงนี้กง็าย เราไมตองทาํอะไรเลย เพียงแตวามนัเปลี่ยนจริงไหม ซึง่โหวต

แลวมันอาจจะแพไปหมดกไ็ด พวกนี้อาจจะพูดเกง พูดนาฟง เสร็จแลวมาโหวตก็มาโหวตกันอยางนี้

มันก็มเียอะไปที่เหน็ ไมตองมาเสียเวลา เอาที่แน ๆ เขียน ผมวาเริ่มไดเลย ก็คือดึงรายมาตรามา และ

ก็ทางขวาก็คือเจตนารมณ 

  ประธาน  :  ขออภัยครับ เมื่อกี้ผมไปรับโทรศัพท แตวาผมก็พยายามฟงทาน 

ประโภชฌไปดวยนะครับ ตองขอโทษทานจริง ๆ นะครับ บังเอิญคนที่โทรเขามาผมไปตัดสายเขา

ไมได เพราะฉะนัน้จากขอสังเกตของทานประโภชฌ เราจะเริ่ม คือเวลามันไมรอไมอยางนั้นทําไมทนั 

ในสวนนี้เราคงชวยกันวางแผนที่จะทาํกนั ซึ่งคงจะตองมกีารพยายามทําตารางงานดวย เพราะ

ไมอยางนั้นแลวมันจะไมทนั  ในสวนแรกผมเสนอครับวา สวนที่ควรจะตองเริ่มตนทาํกอน เราเคย

หารือกนัในเบือ้งตนในที่ประชุมกรรมาธกิารนะครับวาสวนที่ไมมกีารแกไขเราก็รีบไปเอางานที่

อาจารยมนตรวีิจัยไวเมื่อ ป ๒๕๔๒ เอามา เพราะมนัตองมีการบันทกึขอมูลและมนัเปนเนื้องาน  

เรามีเลขมาตรา มนัจะนิ่ง ไมนิ่งไมรู แตวาเรามีเลขมาตรา เรามีแลวใชไหมครับ ๒๙๙ มาตรา  

มันจะยายมันจะอะไรเราคอยยายตามทีหลัง แตวาตรงนี้เราตองเอามาใสกอน โดยเฉพาะสวนที่ไมมี

การแกไข โดยเฉพาะอะไรครับ หมวด ๑ หมวด ๒ ตรงนีท้ําเลยไดหรือไม เชิญทานอาจารยวิจิตราครับ 

  รองศาสตราจารยวิจิตรา วิเชียรชม  :  ขอโทษคะ วิจิตรา วิเชียรชม  ขออนุญาต 

ทานประธานนิดหนึ่ง  จากที่ไดสรุปมาแลวในเลมเขียว มันแสดงสวนหนึง่วามนัเปนเจตนารมณของ 

รัฐธรรมนูญในประเด็นแตละเร่ืองอยู เพราะฉะนัน้ตรงนี้จริง ๆ แลวเราทาํอาจจะไมยากนัก ก็คือ 

ดูแตละประเด็น ไมวาจะเปนประเด็นใหญ ประเด็นยอย และเราก็ใสในเนื้อหาเขาไปวามันมีความ

คิดเห็นเปนอยางไรบาง โดยเหตุผลอะไร อันนี้จะเปนในสวนที่เราขยายความจากสาระที่เขาสรุป

มาแลว อันนี้ในสวนนี้เราจะเปนสวนทีเ่ราจะทําขยาย ซึ่งในประเด็นพวกนี้มันมีมาตราอยูแลวดวย 

เพราะฉะนัน้ตรงนี้เราสามารถที่จะรูในแตละมาตราไดดวยวามันมเีจตนารมณอยางไร แตเพียงบาง

มาตราทีม่ันยงัไมไดปรากฏอยูในนีเ้ทานัน้เอง ตรงนั้นเราอาจจะเสริมเขาไปได โดยเรามาคุยกนัใน

สวนที่ยงัไมไดอยูใน ๑๔ หนานี ้ตรงไหนทีม่ันเปนสวนทีย่ังไมมีอยูเราก็จะมาคุยในสวนที่ไมมนีั้นเสิรฟ

เขาไปได ในสวนที่มนัมีแลวเรายังพอที่จะรูแลววามนัมีเจตนารมณอยางไรบาง อันนีม้ันก็อาจจะ

ทํางานไดงายขึ้น คือพิมพจากหลกัอันนี้กอนใน ๑๔ หนานี ่และก็เสริมในรายละเอยีดเขาไปวามนัมี

ความเห็นในกรอบตาง ๆ อยางไร โดยที่เรามีในความเห็นทั้ง ๔ สาย ๔ ดานมาแลว นัน่ก็คือในสวนที่

เปนประชาชน องคกรอิสระ แลวก็คณะอนแุลวก็คณะกรรมาธิการ เพราะฉะนั้นตรงนีเ้ราก็สอดแทรก



เขาไปในสวนนี้ มนัก็จะทาํงานไดงายขึ้น คือมีในสวนหนึ่งแลวจาก ๑๔ หนานี้ แลวก็ในมาตราที่เหลือ
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ที่ยงัไมไดอยู เราก็เอามาลองดูกัน พอครบทั้งหมดเราก็ดู อันนี้เราเรียงรายมาตราไดเลย มนัก็จะ

ครบถวน  

  ประธาน  :  เทากับวาสวนที่ไปดูของเกาไดเนื่องจากไมมกีารแกไข ทีนี้สวนที่มีการ

แกไขก็ลองเริ่มจากตรงนัน้ แลวถาอนัไหนไมครบเราตองมาดูอีกรอบหนึ่ง ดูจากหัวถงึทาย ทนีี้ปญหา

คือมันก็ยงัไมครบวามีตรงกลางอีก  ทีนี้ผมเสนออยางนีค้รับวา ในที่สุดเราตองทาํงานคูกับการรับฟง

ความคิดเหน็ของประชาชนในรอบที่ ๒ ซึง่กําลังจะเกิดขึน้ในชวงนี้ การฟง ๑๒ องคกร ซึ่งเกิดขึน้

ในชวงนี ้ใชไหมครับ แลวก็การทํางานของคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ แลวก็การประชุมของ

สภารางรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนัน้หมายความวาที่จะเปนรายมาตราเราคงตองมีการบนัทกึในแตละ

มาตรา ถามนัมีก็บันทึกลงไป ๔ สวนดวยกัน คือสวนประชาชน สวนรบัฟง ๑๒ องคกร สวนของ

กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแลวก็สวนของสภารางรฐัธรรมนูญ แตปญหาคือวาเดี๋ยวมนัจะเปนไป

ตามขอสังเกตของทานประโภชฌกับทานคุณหญิงกุลทรัพยนะครับวา  เราทําหนาที่เปนเลขาการ

ประชุมแลวกบ็ันทกึเฉย ๆ หรือไมมีการสกัดไมมีการยอยอะไรเลยอยางนั้นใชหรือไม ตรงนี้ละครับที่

ผมจะขออนุญาตหารือวาเราจะสกัดในสวนนี้เราคิดวามนันาจะมีรูปแบบอยางไร เราจะเปนสวนสรุป

ของเราใชหรือไม และเรากท็ดลองเสนอไป ถาเขา Approve ก็ โอ.เค. ถาไม Approve เขาก็แกมา

อยางนี้จะเปนไปไดหรือไม เดี๋ยวเราจะมีคลาย ๆ ๕ สวนใหญ ๆ จะใชหรือไมนะครับ คือกํากับแตละ

มาตรา ประชาชน ๑๒ องคกร กรรมาธกิารยกราง แลวกส็ภารางรัฐธรรมนูญ แลวที่เราสกัดเราก็สรุป

ของเราอยางนีจ้ะใชหรือไม ๕ สวน กาํกับรางรายมาตรานี่ใชหรือไม ขออนุญาตเรียนถาม เชิญทาน

วัชรินทรนะครบั  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือผมคิดวาคงไมตองไปแยกแยะแลวละ ถึงตอน

บันทกึเจตนารมณ เชนมาตรานี้มเีจตนารมณอยางไร เราคงพูดเปนคลาย ๆ กับเปนเรียงความ แลวก็

ถามนัมีขอสําคัญจริง ๆ เราก็ Footnote ไว วามนัเปน Control visual ไหมประเด็นนี ้แลวก็มกีาร

โหวตกันหรือเปลา สมมตินะครับ นี่มนัก็จะทําใหอานแลว พออานมาตรานี้ปบกม็องไปดูเจตนารมณ

วาจริง ๆ เขาตองการอะไรในประเด็นนีม้ันก็จะชัดขึ้น แตถาทานยังไป Classify ออกมาเปนกลุม ๆ 

การอานมันกจ็ะไมบูรณาการ ผมกย็ังคิดวาเปนหนาที่ของเราที่ตองบรูณาการทัง้หมด ทัง้จากที่เรา

เก็บมาแลว แลวก็มีการรับฟงความคิดเหน็ถาประเด็นไหนที่มนัยงัไมนิ่งมนัอาจจะมีการเคลื่อนไหว 

หรือความเหน็ตาง ๆ ก็ตองสรุป คลาย ๆ กบัเขียนในเชิงสังเคราะหวาจริง ๆ แลวมนั Integrate เขามา

อยางไรแลวก ็Footnote แตถามนันิง่แลวก็ไมจําเปนผมคิดวาคงจะตองอยางนัน้ คงไมตองไปให 
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ขอมูลเปนสวน ๆ เวนแตวามีการอางอิงจริง ๆ เราก็อาจจะRefer ไปวาไปคนที่ไหน อยางนี้ เชน เปน 

ขอมูลดิบที่เปนปง เปนแฟมเอกสารอะไรกถ็ึงจะไป Refer ตรงนัน้คลาย ๆ อานแลวเขาใจอาจารย 

เพราะวาเขาคงไมมานั่งอานมาตรานี้แลวมาดูความเหน็คนโนนคนนี้เราตองเขียนใหเขาเลย เขาอาน

ทีเดียวเขารูเรื่องเลยอยางนัน้ เพียงแตวาที่มา อันนี้ในความเหน็ของผม 

  ประธาน  :  หมายความวาไมจําเปนตองมารายงานวาใครทําอยางไร แตวาใหเรา

สกัดเลย 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  สกัดเลยครับ เปนเจตนารมณออกมาเลยมาตรานี ้

เจตนารมณอยางไร  แตถามันมีขอสังเกตเราก็ Footnote ไว  

  ประธาน  :  ผมอยากจะฟงอีกหลาย ๆ ทาน เชิญอาจารยครับ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทานประธานคะ ขออนุญาตเปนหนึ่งในหลาย ๆ ทานนะ

คะขอประทานโทษคะนาน ๆ มาที ดิฉันนกึวาเรามนัเหมือนกลับมาคุยเรื่องเดิมอยูทุกครั้ง ถาถาม

ความเห็น ดิฉันอยากจะเลาวาอยางคราวรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ตอนทีไ่ปทํากฎหมายเลือกตั้ง กกต. 

แลวก็กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.  ส.ว. นี่นะคะ มันจะมีอยูในรัฐธรรมนูญทีก่ําหนดวาตีความแลวก็คือให

ประชาชนมีสิทธิเลือกตัง้นอกเขตได แลวทนีี้ก็มาถกกันวาในกฎหมายลูกเราจะเขียนวาอยางไร จะให

เลือกอยูนอกเขต ก็คืออยางอยูตางจงัหวัดแลวมาทํางานในกรุงเทพ แลวเวลาเลือกตั้งใหเลือกตั้งนอก

เขตไดแปลวาอะไรตอนที่เจตนารมณก็คือเราก็บอกวาฝายแรงงานจะเปนคนเรียกรองขอนี้มาก เพราะ

เขาไปทํางานอยูในเมืองเขาออกจากบานมาและเขาอยากจะลงคะแนนโดยไมตองกลับบาน 

เจตนารมณของเขาคือเขากอ็ยากจะเลือกที่นี ่ทนีี้ตอนทีท่ํากฎหมายกนั ส.ส. ทัง้หลายก็จะมาบอกวา 

ถาลงทีน่ี่ก็ได แตตองเลือก ส.ส. ที่อยูที่บานเพราะวาเจตนามนัตางกนั เจตนานักการเมืองก็บอกวา

เจตนาพรรคที ่ที่คิดวาตัวเองมีเสียงอยูในชนบทเขากน็ั่งพดูกันไมอายดฉัินเลยนะคะ และเขาก็บอกวา 

นี่นับไมไดนะเราตองทบทวน เพราะวาถาใหพวกที่นอกเขตก็คือพวกทีอ่ยูบานนอกมาทาํงานในเมอืง 

พวกมาอยูทาํงานในเมืองถาใหลงเลือกโดยเสรีขอประทานโทษนะคะ เขาพูดอยางนีจ้ริง ๆ เขาบอกวา

มันก็มกัจะเลอืกพรรคประชาธิปตย เพราะฉะนัน้ถาเราจะคุมไดเราตองใหเลือก ส.ส. ที่บานนั่นแหละ 

เลือกที่กรุงเทพก็จริงแตตองเลือกคนทีบ่าน คราวที่แลวมันถงึไดออกมาแบบนีว้าลงคะแนนทีก่รุงเทพ

ก็จริง คุณมาลงจดทะเบียนทีเ่ขตหลักสี่ แตคุณตองเลือก ส.ส. กาฬสินธุนะ ไมใช ส.ส. กรุงเทพ แตถา

เปนเลือก ส.ส. กรุงเทพมันกจ็ะมีประเด็นวา และประชากรมันจะเพิ่มข้ึน ลดลงอยางไร อันนี้กเ็ปนอีก

ประเด็นหนึ่ง เพียงแตวาตอนนัน้ดิฉันก็บอกวา ถาอยางนั้นตองคํานงึถึงเจตนารมณ เขาอยากจะใช

สิทธทิี่นี ่แลวเขารูจักคนสมคัรที่นี่ นี่คือเจตนารมณ ส.ส. บางคนพูดในที่ประชุมบอก  ไมตองพูดถึง 
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เร่ืองเจตนารมณ เจตนารมณเปนเรื่องของกระแส ตอนนี้ไมมีกระแสแลวเราไมตองสนใจ ดิฉันถึงได

สมัครที่จะอยูเจตนารมณ วาเราจะตองบนัทึกเอาไว สมมตุิวา อยางนีว้า ถารัฐธรรมนญูบอกวา 

ประชาชนมีเสรีภาพในการชมุนุมโดยสงบปราศจากอาวธุ ถากําหนดอยางนี้แลวมนัตองไปฟงวาแลว

ทําไมเขาถึงบอกวาใหชุมนมุไดโดยสงบปราศจากอาวุธ แลวก็ตองรูวาเจตนารมณ มนัตองตีความวา

เจตนารมณกค็ือใหมีคนมาชุมนุมสัก ๑,๐๐๐ คน แตมีคนพกอาวธุมาสัก ๒ คน ไมเปนเหตุใหสลาย

การชุมนุมนะคะ ๒ คนทีพ่กอาวุธมานั่นกต็องถูกจับไปในขอหาในฐานพกพาอาวุธ แตถาคนไม

ตีความแลวไมดูเจตนารมณวากอนหนานี้เขาคุยกันวาอยางไร เหตุผลทําไมถงึลงอยางนี้ มนัก็จะบอก

วา ถามีคนสัก ๒ คนหรือ ๓ คนพกอาวธุมา คุณก็ตองสลายการชุมนมุเลย เพราะถอืวาการชุมนมุนั้น

ผิดกฎหมาย อยางนี้เปนตน คือเราอยากจะใชเวลาเขาตคีวามดวยคะอาจารยวาเขาควรจะตีความให

มันตรงตามเจตนารมณตอนที่ยกรางเพราะฉะนัน้ดิฉันเห็นดวยกับทานวัชรินทรวาเราคงไมตองไป

บอกวาใครคิดอยางไร เพียงแตวาดิฉันกย็งัคิดวาถารัฐธรรมนูญบอกเอาไววา มาตรา ๘๒ รัฐตอง

สงเสริมและสนับสนนุใหมีการดําเนนิการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มันกจ็ะมีเจตนารมณวา 

ทําไมเขาถึงอยากใหกาํหนดอันนี้เอาไว เพียงแตวากาํกบัวามนัมีประเด็นขอโตแยงทีสํ่าคัญ ๆ 

อะไรบาง ข้ีหมูข้ีหมาเราก็ไมใส ประเด็นสําคัญ ๆ มนัเปนแนวคิดมันคืออะไร แคนั้นคะ หรือถาเราจะ

บอกที่มาก็อาจจะวงเล็บสักหนอยวามาจากไหน แตคงไมตองไปแยกเปน ๔ ชองวาคน ๔ กลุมนี้ รอบ 

๑ วาอยางนี้ รอบ ๒ วาอยางนี ้รอบ ๓ วาอยางนี้ เพราะจริง ๆ เราคงตองทาํขอสรุปรวบยอดไปเลยวา

สรุปแลวที่ระบเุอาไวอยางนี้เจตนารมณของมาตรานีท้ี่เอาตามนี้มนัคืออะไร เพราะมนัคงมีเยอะแยะ 

ขอบคุณคะ  

  ประธาน  :  มยีกมือทานเดยีวนะครับ เชญิทานประโภชฌครับ  

  นายประโภชฌ  :  ขอบคุณทานประธาน ประโภชฌอีกครั้งนะครับ  คอืในสวนเมื่อกี้

ผมไดเลาไประหวางที่ทานรับโทรศัพทวา สวนของในระหวางแปรญัตติก็ไมตองสนใจ จนกระทัง่ใน

กลุมที่แปรญัตติชนะ ก็คือวาทางสภาเขารบัการแปรญัตตินั้น ในสวนของการที่ประชาชนไปรับฟง

ความคิดเหน็ของประชาชนกไ็มตองไปยุงเลย นองนกัวิชาการกท็าํดวยเจตนารมณใหครบ ๒๙๙ 

มาตราไปเสียกอนทําใจเย็น ๆ สบาย ๆ ทาํเปนเหมือนไมรูเร่ืองอะไรเลย ปลอยใหเขาทําไปเถอะ ไม

ตองไปสนใจเลยวาใครจะพดูอยางไร เดี๋ยวมันสรุปมาใหเอง เขาจะมกีรรมาธิการวสิามัญเขาจะสรุป

เปนเปอรเซน็ตมาใหเสร็จตรงนัน้ก็ไมตองยุง มองเฉย ๆ ผานตรงนั้นไมตองไปยุงเลย จนกวาสิง่นัน้จะ

หยิบยกขึ้นมากรรมาธิการก็เงี่ยหูฟงนิดหนึง่และไมตองไปยุงอีก จนกระทั่งกรรมาธกิารยกรางเอามา

เขียนใสเร่ิมคอยฟงแลว แลวพอสภารางรัฐธรรมนูญเขายกมือแลวชนะ และใหเปลี่ยนตาม ตรงนั้นละ 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                               ธนัชญา ๔/๕ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

ถึงสาวกลับไปวามนัเพราะอะไร มันจะไดไมตองไปเสียเวลา ไมตองไปตามวา เดนิทางไปแลวไปแวะที ่

รานไหนไปที่ไหนปวดหวันะครับ แลวก็เอามาใสเปนกระบุงบุงกี๋อยางนี ้มันมีกี่คน มนัไมรูจะเอาไปทาํ

อะไรนี่ความเห็นที่ ๑ ที่ ๒ เยอะแยะไปหมด  ผมเปนนกัศึกษามานั่งดูนี่ผมก็ปวดหวัวาความเหน็นี้ของ

ใคร อะไร อยางไรไมรูจะเขียนอยางไร แตวาทาํแลวมนักด็ูดี มันไดรูเร่ืองไดอะไร เรียกวาดูหนงัทกุชอ็

ตทุกตอน แตมันจะหมดทั้งกระบวนการหรือ มันเปนเรื่องทียุ่งยากมาก แลวก็ไมไดเนือ้หา เวลานี้มุง

แตมาตราแลวดึงมาเปนเจตนารมณ อันไหนสงสยัถามอาจารยคมสนัเลยอยูในเหตุการณ หรือถาม

อาจารยปกรณ หรือถามใครก็ไดที่เกี่ยว ทานรูดีวาใครเปนคนตนเรื่องทีจ่ะพูด ---------------------------- 

 

           - ๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        นนทลี  ๕/๑ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

แมกระทัง่ตัวอาจารยจรัญเอง บางทีก็ขอแวะไปถามตรงนี้นิดหนึง่ก็ได ทานก็อาจจะให Idea มา แลว

เราคอยมาดูสํานวนวิธีการเขียนตรงนีเ้ราจะเริ่มไดแลว และบางทีเราเขียนเจตนารมณ ๑๐ – ๒๐ 

มาตรานีเ้ราอาจจะแอบไปใหเขาดูนิดหนึง่ก็ได คนนัน้ดูคนนี้ดูใน ๓๕ คนนัน้ถาพอมเีวลา ผมวาตรงนี้

มันจะเรว็หนอยและไดเนื้อหามากกวาครับ อยาเพิ่งไปสนใจเรื่องแปรญัตติอะไรทั้งหลายเลย เวลาทาํ

นี่ทาํตรงนีเ้ถอะครับเดี๋ยวจะไมทัน 

  ประธาน  :  เชิญคุณหญิงกุลทรัพยครับ  

คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ดิฉันเหน็ทีท่านอาจารยรัชฎาภรณพูด ดิฉันวา

ถูกตองมาก แลวนองตองทาํความเขาใจวา ส่ิงที่พูดก็คือเหมือนคลาย ๆ เจตนารมณ พูดภาษา

ชาวบานคือมนัเบื้องหลังของการออกมาตราอยางนี ้หลงัจากอธิบายกนัมา เถยีงกันไปสภาจะแตก

แลว สุดทายลงเหน็ชอบวามาตราตองเปนอยางนี้ เอาความเห็น ไมวาความเหน็ของประชาชนหรือ

ของใครก็แลวแต แตในที่สุดมันจะออกมาเปนกฎหมายอยางนี้ แลวการที่มันออกมาเปนกฎหมาย มัน

มีเบื้องหลังอะไร ความคิดเหน็ที่อยูเบื้องหลัง สรุปแลวหมายความวา ยอมรับแลววาจะตองออกอยาง

นี้ แลวอนันัน้คอืตัวเจตนารมณนะคะ ซึง่อยางที่อาจารยรัชฎาภรณพูดวา ในที่สุดถาเขาถกเถยีงกัน

เขาตองกลับไปดูใชไหมคะ กลับไปดู ดิฉันเห็นวาอยางนี ้ถาเผื่อนองทําความเขาใจเสยี แลวก็ลงมือ

ทํา สวนทีท่ํามาแลวนีก่็ดีทีว่ามันเปนบนัทกึการอภิปราย บันทึกสรุปความเห็นตาง ๆ อาจจะไม

ครบถวน แตมันจะเปนสิ่งที่ดนีะคะ ดิฉันคิดวาถาลงมืออยางอาจารยวา แลวก็คงจะกาวไปเร็วขึ้น 

สวนที่จะมกีารเปลี่ยนแปลงในที่สุดตอนหลงัเปลี่ยนแปลงอะไรคอยเอากลับมาทําใหม เหมือนกับวา

เรายกรางที ่๑ นะคะ กอนจะไปสงใหเขาเราก็ดูกันใหดีกอน และเขากอ็าจจะแกมาอกีก็เปนรางที่ ๒ ที ่

๓ อะไรไป 

ประธาน  :  ถาอยางนัน้ดูเหมือนวาเราจะตกลงแนวทางวา เรานาจะตองเริ่มลุยไป 

และก็เขียนไปกอนตามนีน้ะครับ ทีนี้ผมมีเร่ืองหารือตามมาครับวา หลงัจากที่เราจะเพิ่มเติมให

สมบูรณข้ึนนีน่ะครับ คือในตอนที่คณะกรรมาธิการวันนัน้ตองไปรอกันทั้งวันเลยนะครับ ไปรายงาน

ตอสภารางรัฐธรรมนูญ สภารางรัฐธรรมนญูมีขอสังเกตวา ใหบนัทกึความเหน็ของประชาชนใหมาก

ที่สุด คือหมายความวาอาจจะบันทึกวันนีห้รือบันทึกวนัหนา แตในฉบบัสุดทายนี่ตองมี ทานขอวาให

บันทกึใหละเอยีด ผมขออนญุาตเอยนามนิดหนึ่ง คนทีข่อนี่คือ คุณการุณ ใสงาม เนื่องจากวาเขา

วิจารณมากวา เวลาที่กรรมาธิการยกราง ประธานของแตละกรอบออกไป Present เขาวิจารณ

มากกวา รางโดยไมฟงใครเลยหรือ ประชาชนอะไรตาง ๆ นี่ เขาวิจารณมากตั้งแตรอบนั้นแลว ซึง่ตอน

หลังมนักม็ีคนอื่นบอกวารางโดยไมฟงนักวชิาการบาง ไมฟงใครบางนีน่ะครับ แตวาในสวนที่เราไป

รับปาก คือทานประธานเดโชทานก็รับปาก คือทานรับขอสังเกตของ สสร. มาวา เราจะตองบันทึก  



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        นนทลี  ๕/๒ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

เอาเปนวาตกลงอยางนี้ไดไหมครับวา เราตองเริ่มทาํงาน และไมตองไปสนใจใคร เราก็คิดออกมา 

และก็มาระดมความเห็นกันออกมา หลงัจากนัน้มันจะตองมีตามมาอยูแลว ทัง้ของกรรมาธิการ ทัง้

การแปรญัตติตาง ๆ แลวมาเติมทีหลงั แตวาเราจะเริ่มจากจุดไหน มนัจะไดเปนไปตามทีเ่ราคิดวามัน

นาจะเปนแนวทางที่ควรจะเปน และเติมในสวนที่เกิดขึ้นของการทาํงานของกรรมาธิการ เกิดขึ้นจาก

การทาํงานของ สสร. ในชัน้แปรญัตติตาง ๆ และขอสําคัญก็คือวา เราควรจะตองกาํกับของประชาชน

ลงไปดวย แตวาเราเริ่มจากตรงนี้กอน แตวาในสวนนัน้เราก็ไปรับปากเขามาวา เราจะบันทึก

ความเห็นของประชาชนใหละเอียดดวย ซึ่งละเอียดแบบไหน เพราะมหีลายรอบ เดี๋ยวตองมานัง่ดู

ขอมูลดวยนะครับ อันนี้ผมกม็ีเรื่องที่เสนอนะครับวาจะทาํอยางนี้ใชหรือไม เชิญอาจารยรัชฎาภรณ

ครับ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทานประธานคะ ดิฉันรูสึกวาทานประธานกังวลมากเลย 

ในการที่จะใสความเห็นเหลานี้เขาไป ที่จริงคุณการุณเขาก็เปนคนไมฟงใครอยูแลว คอื Style ของคน

ที่อภิปรายมนัตองอภิปรายเมื่อถายทอดสภา ดิฉันไมอยากจะมองในแงไมดีนะคะ คอืเขาก็จะตองพูด

อยางนี้ จะตองรับฟง อยาวาแตทานประธานเลย คณะเลขานุการยกรางรัฐธรรมนูญก็ยังบอกวาฟง

ทุกคน แตสุดทายมาก็ไมฟง แตไมไดแปลวาชุดเราจะไมฟงนะคะ เพยีงแตวาไมอยากใหทานประธาน

กังวลวา เราจะตองใสความเห็นของประชาชนโดยละเอยีด เพยีงแตวาเราไมละเลยความเห็นนัน้ แต

ถาสมมุตวิาความเหน็ของประชาชนไปสอดคลองกับเหตุผลที่เราไดมาจากที่ผาน ๆ มา แมกระทัง่ถา

ตรงกับเหตุผลของกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ยกรางมาอยางนี้ ถาตรงกันมนัก็จะเปนขอเดียวกัน 

เพียงแตวาขอนี้เราไมตองไปบอกวานี่ของประชาชนนะ ประชาชนเพิ่มประเด็นอยางนี้เดี๊ยะเลย แต

ละเอียดมากขึ้นอยางนี้ ดิฉันยังคิดวาถามนัตรงกนัก็ตรง ตรงกันก็แลวไป ถาอันไหนไมตรงนะคะ แลว

จะตองเปนประเด็นเราก็ใส ถาอันไหนที่มนัไมเปนประเด็นเราก็ไมใส เพราะฉะนัน้ความเหน็ของ

ประชาชนมันก็จะไมถูกแยกออกมา แตมนัก็จะถกูรวมเขาไปกับเหตุผลทั้งหลายที่มนัมีอยูแลว ถาตรง

ก็คือ อันนั้นแหละความเห็นของ ดร. สมเกยีรติ มันก็เปนอันเดียวกันเลยกับความเหน็ของประชาชน 

ประชาชนเหน็ก็นาจะรูแลววาอันนี้แหละกค็ือความเห็นของตัวเอง ไมอยางนัน้อาจารยจะตองเปน

ภาระนะคะวา ประธานเราไปรับปากมาแลว และก็จะรับฟง จะใสขอมูล เหตุผลของประชาชนอยาง

ละเอียด ภาคพิสดารมาใสเพิ่มจากคนอืน่นี่ ทํางานยากนะคะอาจารย เพยีงแตวาถาเราไมละเลย  

เราไมตัดของเขาทิ้ง ถามนัตรงอยูแลวกถ็ือวามนัตรงและก็มีอยูแลวดวยคะ 

  ประธาน  :  ทานประโภชฌ ครับ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมวาเรื่องของความคิดเหน็ของประชาชนนีม่ันอยูที ่

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        นนทลี  ๕/๓ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

คณะอนุกรรมาธิการจดหมายเหตุไมใชหรือ คือเจตนารมณนี้มนันาจะไปยึดโยงกับคณะกรรมาธกิาร

ยกรางรัฐธรรมนูญ วาเปนความคิดเหน็เปนเจตนาของผูยกราง ประกอบกับเห็นสอดคลองกับสมาชิก

สภารางรัฐธรรมนูญ จงึออกมาเปนรางรัฐธรรมนูญ เราไมไดเปนเจตนารมณของประชาชนถูกไหม

ครับ เพราะมนัตองเริ่มตนจากวา แตเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนเอามา และกระทบแลว และ

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญแปรตาม เปลีย่นตาม สภารางรัฐธรรมนูญเหน็ชอบดวย เพราะ

อยางเลือกตั้ง สว. เดิมทีเลือกตั้งกับแตงตัง้ ประชาชนก็เอาเลือกตั้ง แตสุดทายคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญก็เอามาสรรหาเสียอยางนั้น ก็ไมเหน็จะใสใจอะไรกับประชาชนเลย แตพอถาม

ประชาชนอกีทีหนึ่ง ถาม ๒ – ๓ เวที บอกเริ่มสนใจแลว สรรหาก็สรรหา เพราะเผื่อตัวเองจะไดมีสิทธิ

บาง ประชาชน ครูบาง ชาวไร ชาวนา กํานัน ผูใหญบาน บอกเผื่อจะมีสิทธิบาง สมมุติอยางนีน้ะครับ 

อยางนี้เปนตน เพราะวาเจตนารมณตองเกาะแนนเลยกบัคณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญเทา

นั้นเอง อยางอืน่อยาเพิง่ไปสนใจ แตวาอาจจะเปนจดหมายเหตุที่เขาสนใจก็อาจจะเปนไดนะครับ  

ผมก็ไมทราบวาจดหมายเหตเุขาทาํงานอยางไร เพราะผมก็ไมไดฟงเขาประชุมดวยครับ 

  ประธาน  :  คือจดหมายเหตุนี่จะมีเอกสารที่เปนตนฉบบั และเมื่อทาํงานเสร็จก็จะ

สงไป ๆ แลวกจ็ะเปนเลม ๆ เปนอะไรตาง ๆ ทุกเลม อันนีเ้ขาก็ไปจดหมายเหตนุะครับ แตวาไมมีมา

รวมไวในที่เดยีวกนั และก็ไมมีการสกัดไมมีอะไร รายงานการประชมุ บันทกึการประชุมตาง ๆ ที่

จําเปนสาํหรับของกรรมาธิการแตละชุดตาง ๆ ก็ไปหมดเลยครับ ตองสงหมดเลย อันนั้นก็จะเปน

เอกสารตนฉบบัจํานวนมาก ซึ่งคนละวัตถปุระสงคกับการบันทึกเจตนารมณ เพราะฉะนัน้ผมคิดวา

เราคงตองไปเริ่มรางมา และก็ตองทาํใจไวกอนนะครับวา อาจจะถกูพวกเราปรับปรุงแกไขเพื่อใหมัน

ตรงที่สุด แตวาตองเริ่มแลว และก็ไปทํามา เพราะฉะนั้นผมเขาใจวา ในสวนการทํางานของคณะ 

อนุกรรมาธกิารจดหมายเหตนุี่มันจะเปนงานอีกลักษณะหนึง่ แตวาในที่สุดเรื่องเจตนารมณ มาที่เรา 

ที่เดียวนะครับ และก็มีขอกงัวล มีความกดดันหลายอยาง อยางทีห่ลายทานไดตั้งขอสังเกต มันก็เปน

อยางนัน้อยูครับ เจาหนาที่ของเราก็เร่ิมเครียดแลว แตวาเราก็ตองทาํ มนัเปนหนาที่ และวางแผนและ

ประชุมระดมตรงนี้ คร้ังนี้ก็เหลือแตเพียงวา เราก็ตองทําเนื้องานออกมา และตองเริ่มทํางานแลว 

นะครับ ก็คงตองเปนอยางนัน้นะครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  สรุปวาคงจะเอาตามนี้ไปกอนใชไหมครับ วันที่ 

๑๑ นี ้ผมก็อยากจะหารือ ทนีี้ปญหาคือตัวอักษรนี่ผมวา อยูที่ดุลพนิิจของอาจารยก็แลวกันวา ความ

เหมาะสม แตผมวาอยางไรก็ตาม มันก็ยังไมพิมพเปนเลม เปนเอกสารที่จะเผยแพร คืออยางไรก็ตาม

เปนขอมูลดิบ สรุปแลว Paper นี้ขอมูลดิบ สวนอักษรนี่ผมวาจะไมตางกันก็ไมเปนไร ก็คิดวานาจะ

ใชไดแลวนะครับ แตสวนที ่๑ ผมก็อานเกอืบจบแลว ผมก็จะไปอานใหนะครับ เสร็จแลวปญหาคือ 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        นนทลี  ๕/๔ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

การลําดับประเด็น ผมก็ลําดบัใหมคือ ๑ ๒ ๓ ไลไปเร่ือย ๆ สวนกรอบที ่๒ จะตอ หรือวาจะนับ ๑ ใหม

ก็แลวแตนะครบั ทนีี้ในสวนนีผ้มเพิง่อานเมือ่เชานีน้ะครับ ก็เกือบจบไป สวนใหญเนื้อความกเ็ปนไป

ตามที ่กรอบที ่๑ พูด ผมก็จาํไดวาเขาพูดอะไรบาง ก็อยูในนีท้ั้งหมดนะครับ ซึ่งก็สวนนี้คิดวาคง 

วันศุกรนี้จะเสร็จในสวนนี้ กค็ือผมรับวาจะดูใหจบ และกม็ีคําแกคําผิดในนีก้็คอนขางเยอะเหมือนกนั 

ผมก็ปรับปรุง นองไปดูอีกทหีนึง่ก็แลวกันนะครับ สวนกรอบที่ ๒ กรอบที่ ๓ แลวแตทานไหน

รับผิดชอบก็วากันไป คือเสร็จแลวก็อยากจะเรียนวา ทางคุณนพรัตนกค็งจะตองไปแกตามนี้นะ และ

อางมาตรานีม้นัไมคอยตรงกนัเทาไร ผมก็แกใหหมดแลว ไปปรับปรุงและชวยดูใหดีหนอย ผมก็คิดวา

นาจะจบสวนนี้ไปกอน และหลังจากนั้นกท็ําเปนรายมาตรา และอันไหนที่มนันิง่แลวเราก็เขยีนไดเลย 

เขียนมาแลวกม็าดูกนั และผมชวยดูให คงตองเอาเขาทีป่ระชุมมาชวยกันดูอีกทีหนึ่งวามนัตรงกนัไหม 

เสร็จแลวก็ไปวากนัอีกทีหนึง่ ผมวามนัจะไดเดินไปได ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ที่ประชุมไหน ทีป่ระชุมคณะอนุกรรมาธกิารหรือวาที่ประชุม

คณะกรรมาธกิารวิสามัญครับ เดี๋ยวผมจะถามความเหน็วาตองเอาเขาที่ประชุมชุดนี้อีกครั้งหนึง่ ควร

จะเปนอยางนัน้หรือไม เดีย๋วผมคอยถาม เชิญคุณหญิงกลุทรัพยกอนครับ 

  คุณหญิงกุลทรัพย เกษแมนกิจ  :  ขอโทษ ถาไมเปนการชักใบใหเรือเสยีนะคะ  

ในที่สุดหลังจากฟงอภิปรายแลว เรายงัจะคงเรียกวา รายงานบนัทกึเจตนารมณ หรือเปลา อันนีย้งัไม

เปนเจตนารมณนะ นี่คืออานดูแลวตามลกัษณะนีม้ันเปนเหมอืนบนัทกึสรุปการอภิปรายมากกวา 

ถามอาจารยรัชฎาภรณ อันนี้เปนเจตนารมณไหมคะ ถาไมใชเจตนารมณเราก็อยาไปเขียนใหเขาใจ

ผิด แตวามนัเปนการบันทึกเอาไวนะคะ มนัเปนเหมือนสรุปการอภิปรายความเหน็ แลวเจตนารมณ

ยังไมไดเขียนออกมาถกูไหมคะ ถาอานดูตามนี ้ดิฉันอานไปไดสักครึ่งปก มนัจะมีบางมาตราอาจจะ

เปนความเห็นของใครสักอยางหนึง่ ซึง่มนัไปเขาประเด็นวามนัเปนเจตนารมณนะคะ เลยดึงมา แต

ทั้งหมดนีเ้ราจะเรียกวาอยางนี้หรือเปลา 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ขออนุญาตเอาใหตรงกับความหมายที่เราไดบันทกึจริง ๆ  

นะครับ มนัจะประกอบไปดวย ๒ สวนก็คือ สวนที่เปนความเหน็ประชาชน และ ๑๒ องคกร อีกสวน

หนึง่เปนการสรุปการอภิปราย เราแกตรงนี ้อยาเพิ่งใชคาํวา รายงานบนัทกึเจตนารมณ คร้ังที่ ๑ แต

เปลี่ยนเปน สรุปขอมูลเบื้องตน 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  สรุปขอมูลเบื้องตนในการจัดทาํบันทึก

เจตนารมณ คร้ังที่ ๑ เพราะอานอยางนี้มนัไมใชแลว มนัเปนขอมูลดิบ 

  ประธาน  :  เปลี่ยนเปนวา ขอมูลเบื้องตนในการจัดทําบนัทกึเจตนารมณ คร้ังที่ ๑ 

ไมใชคําวารายงานนะครับ คําวารายงานสื่อไปอยางนั้น ขอมูลเบื้องตนในการจัดทาํบันทกึ 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ        นนทลี  ๕/๕ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

เจตนารมณ คร้ังที่ ๑ นี่มนันาจะเห็นชัด ๆ หนอย วาดวยประเด็นในการรางรัฐธรรมนญู คือมันเรื่อง

ประเด็นเทานัน้ ยงัไมใชรายมาตรา โอเค ครับ ขอบพระคุณนะครับ  

  ทีนี้ผมจะหารอืครับวา ของกรอบที่ ๑ ตองขอบพระคุณทานวัชรินทรเปนอยางยิง่ 

นะครับ ที่วาทานดูอยางละเอียด และก็ใกลจะเสร็จแลวนี่นะครับ ทนีี้ผมขออนุญาตหารือวา กรอบ 

ที่ ๑ กรอบที่ ๒ กรอบที ่๓ เราควรจะตองเอามาเขาที่ประชุมคณะอนกุรรมาธิการอีกรอบหนึ่งหรือไม 

หรือวาจะมอบหมายใหคนทีดู่แตละกรอบไปดู แลวก็เสนอในที่ประชุมเลย เสนอเลยใชไหมครับ แตวา

ตองมีกรอบเวลา เพราะวาตองทาํใหทันการประชุมวันที่ ๑๑ ใหได จะขออนุญาตตกลงกนันะครับวา 

อันแรกก็คือวา เราอนมุัติในหลักการตรงนี ้แตวามอบหมายใหผูทรงคณุวุฒิในคณะอนุกรรมาธกิาร 

และที่ปรึกษาบางทาน ไปชวยตรวจแกในแตละกรอบ ซึ่งมีกรอบที ่๑ จะไดแกทานวชัรินทร กรอบที่ ๒ 

ก็รายชื่อตามที่ระบุนัน้ และกรอบที่ ๓ ทนีีต้องมีกรอบเวลานิดหนึง่นะครับวา จะตองไปตรวจกลับมา 

และสงใหกับทีมคณะทาํงานนี่ประมาณวนัที่เทาไร ทนีี้วนัจันทรเปนวนัหยุด------------------------------ 

 

-  ๖/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                         ธนัชญา  ๖/๑ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

  

ถาเปนไปไดขออยางชาวนัองัคารจะไดหรือไมครับ คือทานไดเอกสารตรงนี้ไปแลวทานชวยกรุณา 

ตรวจแกมา เพราะเขาตองใชเวลาในการจัดทําแลวก็เสนอตอคณะกรรมาธิการในวันที่ ๑๑ นีน่ะครบั 

ไมทราบวา ถาหากวาจะขอวาใหทานแกแลวสงกลับมาใหกับทีมคณะทํางานนีน้ะครบั ภายในวนั

อังคารพอจะไดไหมครับ ทุกกรอบพอจะไดไหมครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ไดครับ ไมมีปญหา ทนีี้ปญหาสารบญัตองทํา

ไหมเพราะวาบันทกึทีว่า บนัทกึ ๑๔ หนา ผมวาเอาตามนั้นเลยก็ไดยงัเลยกเ็ทานัน้ พอเสร็จแลวก็

ปญหาวา 

  ประธาน  :  เอา ๑๔ หนานัน้คงไวกอน ยงัไมจําเปนตองไปเพิ่มอะไรใชไหมครับ 

แตตองมีคําอธิบาย สปริงฟลดคืออะไร อะไรคืออะไรมีคําอธิบายอยู ตัวยอทัง้หลายมาจากไหน  

ผมรับที่จะไปดูในสวนนี้ดวย  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เขียนคํานาํอะไรดวยอาจารย ขอมูลเบื้องตน 

อะไรตออะไร เขียนแปะ ๆ ไวดวย  

  ประธาน  :  คือคํานําในสวนตนมันนาจะเปนหนังสือนําของทานประธาน เวลาเปน

หนงัสือแลวกน็ําไปยงักรรมาธิการยกรางกับสภารางรัฐธรรมนูญหรือเปลาครับ เรายังไมไปทําเปน

ตนฉบับสําหรับการจัดพิมพ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ไมอาจารย คือหมายความวาบนัทกึวา ขอมูลเรา 

รวบรวมอยางไรระหวางไหนถึงไหนนะครับ บันทึกถือวาเรารวบรวมตั้งแตเมื่อไรถึงไหนอยางไร  

  ประธาน  :  อันนัน้ดวยครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  : ชวยเขียนหนอย ปะหนา ทนีี้ปญหาก็คือวา 

สารบัญจะทาํไหม จะทําอยางไร คือถามีสารบัญเขาก็จะงาย 

  ประธาน  :  วาอยูหนาไหนใชไหมครับ โอ.เค. ครับ รับไปนะครับ ตองทาํสารบัญ 

ไมอยางนั้นยากมากวาประเด็นไหนอยูหนาอะไร 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถาทําผมก็จะเขียนใหเลย ปะหนาใหเลยนะครับ  

หนานี้จะปะใหเลย 

  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ เพราะเดี๋ยวตองไปรันหนาตอกนั ตองรันหนาวากรอบที่ ๑  

หนา ๑ อะไร แลวพอกรอบที่ ๒ ตองตอจากกรอบที่ ๑ นะครับ ตองหมายความวาอยางนัน้ เดี๋ยวชวย

มาแจงเลยนะครับวา กรอบที่ ๒ เร่ิมตนทีห่นาอะไร แลวกรอบที่ ๓ เร่ิมตนทีห่นาอะไร หนาตองตอกนั

ครับ ไมรูเราดูจากตรงนี้หนามันจะเลื่อนอีกหรือเปลา เอาตามนี้ไปกอน แลวทําสารบญัไลประเด็น 

เชิญครับ อาจารยวิจิตรา 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                           ธนัชญา  ๕/๒ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารยวิจิตรา  วิเชียรชม  :  วิจิตรา  วเิชียรชม  ขออนุญาตทานประธาน 

นะคะ มันมี ๓ กรอบคงจะตองอยูในระบบเดียวกนันะคะ แลวก็คือไมทราบจะคุยกนัไดหรือเปลา 

กอนที่จะสงในละกรอบวา มนัจะใชวธิีการอยางไรในแงของการนําเสนอที่จะเปนระบบเดียวกนันะคะ 

เพราะวามนัควรจะมีลักษณะที่มนัเปนเอกภาพทัง้ ๓ กรอบ เพราะฉะนั้นตรงนี้คงขอ ถาเผื่อวาจะไม

คุยกันกอนก็อยากจะใหทานอาจารยสมเกยีรติชวยดูเปนชวงสุดทายทีจ่ะปรับใหมนัเขาอยูในระบบ

เดียวกนัดวยคะ ขอบคุณคะ 

  ประธาน  : ครับ ตองใชรูปแบบเดียวกนั ซึง่ทานอาจารยวิจิตราก็ไดกรุณาในเบื้องตน 

กอนการประชมุ ทางผมแลวก็อาจารยวิจิตราก็ไดใหความเหน็กอนเลิกประชุมไปบางสวนแลวก็คงจะ

รับในสวนนัน้ไป แลวกท็ําใหเปนรูปแบบเดียวกนันะครับ อันนัน้ในสวนนี้ขออนุญาตรบกวนวา ทาน

ชวยกรุณาทีท่านชวยดูแลในแตละกรอบ ชวยกรุณาสงคนืมาภายในวนัอังคารนะครบั แลวก็เพื่อให

เตรียมการประชุมไดทันวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ซึง่หลงัจากนัน้จะตองเสนอไป ๒ ทาง คือ เสนอไปยัง

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญและยังตองเสนอไปที่สภารางรัฐธรรมนูญดวยเผื่อมีการแกไข 

ก็ตองแกตามตามที่มีขอสังเกตกลับคืนมานะครับ ผมขออนุญาตสรุปประเด็นอีกประเด็นหนึ่ง คือเร่ือง

ของรางรายมาตรา คือที่ประชุมดูเหมือนจะมีมติเหน็ดวยนะครับวา ควรจะตองยึดโยงกบัสวนการ

ทํางานของกรรมาธิการยกรางเปนหลกัและสวนอืน่เปนสวนประกอบ จะขออนุญาตสรุปตามนี้กอน

นะครับ ทีนี้สําหรับการประชมุคร้ังตอไป ผมจะขออนุญาต ผมไมรูวาในระเบียบวาระไมมีเร่ืองอื่น ๆ 

หารือใชไหมครับ จะขอหารอืเร่ืองการประชุมคร้ังตอไปครับ เราคิดวาควรจะประชุมตอไปเมื่อไร 

จําเปนตองประชุม เชิญทานวัชรินทรครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อาทิตยหนึง่ครับ เร่ืองสารบัญ ผมวาเอาตาม

หมวดไมทราบวาจะเปนไปไดไหม เชนมหีมวดทั่วไป หมวดสิทธหินาที่ของชนชาวไทยของกรอบ ๑  

ถาเราเอาตามหมวดมนักจ็ะงายดีไหมครับ ของทางหมวดกรอบ ๒ ก็จะมีแยกออกเปนศาล

รัฐธรรมนูญอะไรนี่ผมวามันก็จะดูงายดี ทีผ่มดูขณะนี้นะครับ คือวาสารบัญ เชน หมวดทั่วไปอาจจะ

หนาไหนถงึหนาไหน แลวกห็มวดวาดวยหนาที่ของชนชาวไทย 

  ประธาน  :  คือตามหมวดในเลมนี้ใชไหมครับ                                   

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญสูกุล  :  ผมวาในตารางมนัก็ยดึตามนัน้ 

  ประธาน  :  เพราะวาเอกสารที่ประชาชนเขารับรูคือ  ๒ เลมนี้ โอ.เค. ครับ พยายาม

ยึดตามนึ ้

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  พยายามยึดตามนี้ แตไมใชครับอาจารย อันนัน้

เขาจะละเอยีดลงไปอีก  



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                          ธนัชญา  ๖/๓ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เราไลประเด็นตามหนาทีเ่ราพบไดไหมครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  แตมันยาวนะครับ 

  ประธาน  :  คือเอาไมหมดนะครับ คือใหเปนประเด็นใหญมันมี ขอ ๑ ขอ ๒ อันนี ้

กรอบ ๑ ไมไดใสขอ แตวากรอบ ๒ เขาใสขอ เปนเอกสารของกรรมาธิการยกราง อยางนัน้คงตองชวย 

ใสขอ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :   ผมเหน็แลว ผมใหใสขอใหเขาแลวก็คือ ๑. ไลไป

เลยนะครับ ผมไลขอ ๑ ขอ ๒ ทนีี้ปญหาวาถาทําสารบญัเอาอันนี้ข้ึนมามนัก็จะยาวมากเลย ก็เลยวา

มันตองเอาเปนขอใหญ 

  ประธาน  :  เอาเปนขอใหญ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เปนทั่วไปแลวก็หนาทีช่นชาวไทย แลวก็แนว 

นโยบายแหงรัฐอะไรนั้นนาจะงายกวานะครับ เดี๋ยวผมจะปะหนาใหอยางนีน้ะครับ ขอบคุณมาก 

  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ ขอบพระคุณครับ แลวผมขออนญุาตดูในภาพรวมวา ใหเปน 

มิติที่มีความหยาบ ความละเอียดของหวัขอตองเทา ๆ กนันะครับ โอ.เค. ครับ ก็เลยรบกวนตรงนัน้ 

นะครับ ทีนี้ผมขออนุญาตหารือในสวนของการประชุมคร้ังตอไปครับ สัปดาหหนานีน่ะครับ  

สัปดาหหนาวนัจันทรที ่๗ พฤษภาคม ตรงกับวนัหยุดครับ ไมทราบวาสัปดาหหนาจะให 

นัดประชุมหรือไมครับ หรือวาจะใหงดประชุมไปครับ คือเราไมตองเอาเขาที่ประชุมนี้อีกนะครับ  

เพราะฉะนัน้สปัดาหหนาจะงดประชุมไดไหมครับ แลวกป็ระชุมคร้ังตอไป เรานัดประชุมทุกวันจันทร

อยูก็จะประชมุวันจนัทรที่ ๑๔ พฤษภาคม บายโมงครึ่ง จะหารือครับวาสัปดาหหนาจะงดประชุมได

หรือไมครับ ไดนะครับ วนัที ่๑๔ ใชไหมครบั ไมทราบวาวันนี้เราอยูเยอะ เปนกรณีพเิศษ จะ

เปลี่ยนแปลงวนัประชุมจากวนัที ่๑๔ เปนวนัอื่นไดไหมครบั คือผมมาดขูองตัวเอง ผมก็ไมอยู

เหมือนกนัครับ ตองขออภัยอยางยิ่งเลย ผมไมอยูเหมือนกัน ถา ๑๔ ไมประชุมนีน่ะครับ แตประชุมวัน

อ่ืนแทน วนัที่ ๑๖ ก็มีไปตางจังหวัดอยู ตองประชุมวนัที่ ๑๕ นี่นะครับ คือวันที ่๑๕ จะขอนัดประชมุ 

๑๕.๐๐ นาฬกิา พอจะไดไหมครับ คือเนือ่งจากวาบายโมงผมเปนประธานสอบวทิยานพินธ บงัเอิญ

ผมเปนประธานก็ตองวิ่งมาละครับ ผมเร่ิมประชุมบายโมงที่สนามหลวง ไมทราบวาจะเลื่อนจากวนัที่ 

๑๔ ไมอยางนัน้แลวตองใหทานอืน่ ใหทานโสมสุดาหรือวาทานประธานมาเปนประธานที่ประชุม  

แตวาไมวางแลวอยางนอย ๒ คนแลวครับ คือทานประโภชฌแลวก็ผม ทานวัชรินทรครับ เชิญครับ

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือวันที ่๑๑ นี้หมายความวา อันนี้ตองรายงาน

เขาทีว่ิสามัญใชไหมครับ โอ.เค. เลยนะครบั ก็คือวนัที ่๑๕ นีก้็ตองมาดู ถา ๑๕ จะดูกค็ือดูรายมาตรา 

ถาสมมุติมีผลงานออกมาดูใชไหมครับ เปนอยางนั้นใชไหม 



อนุ. บนัทึกเจตนารมณ                                                                                          ธนัชญา  ๖/๔ 

วันจนัทรที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ใชครับ ปญหาคอื ถาเราประชมุมีอะไรใหดูหรือเปลา 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถาประชุมแลวไมมีอะไรก็ไมรูจะประชุมทําไม 

ลองทาํตุกตามาดู ดีไหม ทาํตุกตามาแลวก็มาชวยกนัดู  

  ประธาน  :  คือผมจะเขามาอยูแลวถึงแมไมมีการประชมุจะเขามา ถาอยางนัน้เราจะ 

นัดประชุมจะงดประชุม ๒ หนไดไหมครับ เขาตองมีเวลาไปทําขอมูลมาเสนอ แลวพวกนีเ้ขาตองไป

ดวยไประนองกับชุมพร เขาไมไดตามไปสุราษฎร แตวาเขาก็ไปอีกนะครับ แตวาตองมทีีมทีท่าํอยูนะ

ครับ เพราะวามีขอมูลที่เปน File เดียวกันอยูแลวนะครับ ทีนี้เวลาเรียง เวลาเปนรายมาตราเดี๋ยวตอง

ไปนั่งตกลงกนัอีกนะครับ ตองตกลงกันนอกรอบนะครับ ขออนุญาตไปตกลงนอกรอบวา แลวคุณจะ

แบงกันอยางไรรายมาตรา เพราะบางอยางมันเปนกรอบที่ ๔ นะครับ คือ Open end มันม ี๓ กรอบ 

พอไปรางรัฐธรรมนูญ ๒๙๙ มาตรา มนัมาหมดเลยนะครับ มันมาหมด เพราะฉะนั้นเดีย๋วตองไปวาง

แผนการทํางานใหมแลวตองนํามาเสนอ เพราะฉะนัน้แนวโนมวันที่ ๗ ตรงกับวนัหยุดงดประชุม

แนนอนนะครบั ตอไปวันที่ ๑๔ จะขออนญุาตใหงดประชุมไดไหมครับ แลวการประชุมคร้ังตอไป ตอง

มีงานพรอมมาเสนอก็คือ วนัที ่๒๑ พฤษภาคมไดไหมครับ ซึ่งเรานัดประชุมวนัจันทรที่ ๒๑ 

พฤษภาคม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกาครับ ทันไมทันตองเอามาดูแลวนะครับ ไดไหมครับ หรือวันที่ ๑๕ 

อาจจะเปนในรูปของคณะทาํงานปรับตอนไหน ไปทาํนอกรอบ ไมจําเปนตองประชมุคณะอนุ

กรรมาธิการเดี๋ยวจะเสยีเวลากบัทุกทานอาจารยไปดูรอบหนึง่กอน เปนหวง เดี๋ยวงานนั้นไมเสร็จ เปน

แบบคณะทํางานของอนุกรรมาธิการบันทกึเจตนารมณนะครับ ๑๕.๐๐ นาฬิกานะครับ ทีนีม้ันมีวง

เล็กครับ เราเคยประชุมมาแลหนหนึง่คือไมตองรบกวนเวลาของทุกทาน หลายทานกเ็สียสละเวลามา

ดูนอกรอบนะครับ นัด ๑๕.๐๐ นาฬกิา ไปแคคณะทํางานนะครับ ไมไดเชิญทานทีป่รึกษาและอนุ

กรรมาธกิารมาเต็มวงใหญนะครับ เปนแควงเลก็นะครับ ทีนี้สําหรับวันที่ ๒๑ เนื่องจากวาทานประ

โภชฌทานมีภารกิจ หากวาจะเริ่มประชุมตอนบายสามโมงจะขัดของไหมครับ เร่ิมประชุม ๑๕.๐๐ 

นาฬิกานะครบั   เพราะฉะนั้นนัดประชุมคร้ังตอไปวันจนัทรที่ ๒๑ พฤษภาคม  ๑๕.๐๐ นาฬกิา  

ขอบพระคุณครับ ขออนุญาตปดประชุม 

 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๑๕  นาฬิกา 

 
กลุมงานชวเลข ๑ 
สํานกัรายงานการประชุมและชวเลข 



 
 

 

 


